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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีครับ	 เรากลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนมีนาคม	 ที่คนไทย

ทั่วประเทศเฝ้ารอคอยกับการมาของวัคซีนโควิด-19	 ของ	 บริษัทซิโนแวค	

จ�านวน	 ๒	 แสนโดส	 ที่เดินทางจากกรุงปักก่ิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ถึงประเทศไทย	 แล้ว	 วัคซีนที่ไทยจัดซื้อ	 เป็นวัคซีนเชื้อตาย	 เป็นเทคโนโลยี

ด้ังเดมิทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการป้องกนัโรค	วคัซนีดงักล่าวได้มกีารศกึษาใน

คนระยะที่	๑,	๒	และ	๓	แล้ว	มีการรายงานผลว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโควิด-19	 ท�าให้ในปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้

ได้รับการรบัรองให้ใช้ในประเทศจนีเรยีบร้อย	ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาจะด�าเนนิการกระจายไปสูป่ระชาชน	ฉดีให้กลุม่เป้าหมายคนละ	๒	โดส	

ห่างกัน	 ๒๑	 วัน	 และในเดือนมิถุนายนจะได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา	

๖๑	 ล ้านโดส	 เพื่อฉีดให ้กับทุกคนท่ีอยู ่บนแผ ่นดินไทยโดยสมัครใจ	

สร้างภูมิคุ้มกันโรค	ฟื้นเศรษฐกิจ	และคืนรอยยิ้มให้กับประเทศไทย	

		 ส�าหรับเอกสารข่าวในเดือนมีนาคมนี้ 	 ได ้รวบรวมข่าวสาร

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	การแก้ไขเพิม่เติมร่างรฐัธรรมนญู	ข่าวการท�าหน้าที่

ของคณะกรรมาธิการคณะต่าง	ๆ	ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการลงพื้นที่	

ความเคลื่อนไหวสถานการณ์จากต่างประเทศ	 เช่น	ข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อ

บ้านเรามากทีส่ดุ	คอืการปฏวิตัยิดึอ�านาจในเมยีนมา	ท้ายนี	้คณะบรรณาธกิาร

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	สถานการณ์ทางการเมอืงของบ้านเราจะได้รบัการคลีค่ลาย

ไปในทางที่ดีขึ้น	และขอให้ทานผู้อ่านได้มีสุขภาพที่ดี	การ์ดอย่าเพิ่งตกนะครับ
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ภาพ
กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ๗ รอบนักษัตร 
ปรีชา อรชุนกะ 
	 วนัที	่๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	ณ	ชัน้	๑	หอศลิป์ร่วมสมยั
ราชด�าเนินเขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	
ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 เข้าร่วมพธีิเปิด
นิทรรศการศิลปะ	 ๗	 รอบนักษัตร	 ปรีชา	 อรชุนกะ	 ที่แสดง
ผลงานจิตรกรรม	 และภาพพิมพ์	 โดยจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ
รอบอายุ	 ๘๔	 ปี	 ของ	 อ.ปรีชา	 อรชุนกะ	 และเป็นการแสดง
ผลงานเดีย่ว	ครัง้ที	่๑๖	ในโอกาสนี	้ประธานรฐัสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	ได้กล่าวแนะน�า	อ.ปรีชา	อรชุนกะ	ศิลปิน
ผู้บกุเบกิงานศิลปะแนวนามธรรม	 (Abstract	 Art)	 ของเมอืงไทย
ตอนหนึ่งว่า	 อาจารย์ได้ท�างานสร้างสรรค์ด้านศิลปะมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน	จนขณะนี้	อายุครบ	๗	รอบ	ท่านมีทั้งวัยวุฒิ

บนัทกึเทปสมัภาษณ์ เนือ่งในวันสตรีสากล
	 วันที	่๑๐	กมุภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องท�างานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นางพรพิศ	เพชรเจริญ	
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	 บนัทกึเทปสัมภาษณ์	 เนือ่งในวนั
สตรสีากล	(International	Women's	Day	–	IWD)	ทีจ่ะมขีึน้ใน
วนัที	่๘	มนีาคม	๒๕๖๔	ซ่ึงศูนย์ประชาคมอาเซียนของส�านกังาน

และคุณวุฒิอันควรค่าแก่การเคารพและยึดถือเป็นแบบอย่าง
ของคนรุ่นหลังทั้งศิลปินและผู้ชื่นชอบศิลปะโดยทั่วไป	 และ
ได้สร้างงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่ได้รับความนิยมและการ
ยกย่องอย่างกว้างขวางและน่าภาคภูมิใจ		v

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาต	ิ (UNDP)	 ได้เตรยีมจดักิจกรรมเนือ่งในวันดงักล่าว
และมีแผนในการสัมภาษณ์สตรีที่เป็นผู้น�าในองค์การต่าง	 ๆ
ในประเทศไทยเกีย่วกบับทบาทการเป็นผูน้�าในองค์การ	 ทัง้นี้
ได้มีการสัมภาษณ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในประเด็น
เกี่ยวกับความเป็นผู้น�าและบทบาทสตรีในฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อ	 “สตรีกับ
ภาวะผู้น�า	 :	การบรรลอุนาคตท่ีเสมอภาคในยคุสมยัของโควดิ-19”	
(Women	 in	 Leadership	 :	 Achieving	 an	 equal	 future	
in	 a	 Covid-19	 world)	 ซึง่มีความสอดคล้องกบัการประชมุ
คณะ	กมธ.	สถานภาพสตรี	สมยัท่ี	๖๕	ของสหภาพรัฐสภา	โดย
ครอบคลุมสารัตถะว่าด้วยการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมใน
เร่ืองต่าง	ๆ	ของสตรีอย่างเต็มรูปแบบและมีประสทิธภิาพ	v
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พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
สิทธิมนุษยชน 

	 วนัที	่๑๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องสุโขทยัธรรมราชา

สถาบันพระปกเกล ้า	 ศูนย ์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 ในฐานะ

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า	 เป็นประธานในพิธีเปิดการ

ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน	 ส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๒	(ปสม.	๒)	v

คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุม
ประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕ 

	 วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	นางพิกุลแก้ว		ไกรฤกษ์	

สมาชิกวุฒิสภา	และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา	เข้าร่วม

การประชุมเสมือนจริง	(virtual	meeting)	ครั้งที่	๑	ของคณะ

กรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก	

ครั้งที่	 ๕	 ในรูปแบบกายภาพ	 (The	First	meeting	of	 the	

Preparatory	Committee	 for	 the	 in-person	segment	

of	 the	 Fifth	 World	 Conference	 of	 Speakers	 of	

Parliaments	–	5WCSP)	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม	จ�านวน	

๒๔	คน	

	 ส�าหรับระเบียบวาระที่ส�าคัญ	 คือ	 การพิจารณา

เตรียมการจัดการประชุม	 5WCSP	 ในรูปแบบกายภาพ	 โดย

ส�านกังานเลขาธิการสหภาพรฐัสภา	 และท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบ

พธิรีบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์
	 วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๖

อาคารรฐัสภา	ตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ

ยิ่งมงกุฎไทย	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 เนื่องในโอกาสพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	 และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 จัดพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หน้า

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 นั้น	

	 ในการนี้	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ประจ�า

ปี	 ๒๕๖๓	 โดยมี	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 เป็นประธานในพิธีฯ	 และนางพรพิศ	 เพชรเจริญ	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซ่ึงมีผู้ได้

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายและ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันต�่ากว่าสายสะพาย	 ประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานคณะกมธ.สามัญประจ�า

สภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ

ตามที่รัฐสภาประเทศเจ้าภาพ	 (ออสเตรีย)	 เสนอให้เลื่อน

จัดการประชุมจากเดิมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมไปเป็น

เดือนกันยายน	๒๕๖๔	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย	

โดยมีระยะเวลาการประชุม	๓	วัน	v
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รบัมอบเกยีรตบัิตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม
	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๖๕๖๔	 ณ	 หอประชุมเล็ก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 กรุงเทพฯ	 นายณัฏฐกฤษฎ์

วงศ์เจรญิ	ทีป่รึกษาด้านระบบงานนติิบญัญติั	รบัมอบเกยีรติบัตร

ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒

จากนางยุพา	 ทวีวัฒนะกิจบวร	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	

โดยส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการประกาศ

ยกย่องเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 (ระดับที่	 ๑)	 และ

น.ส.ศุภพรรัตน์	 สุขพุ่ม	 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม

ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
	 วันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 ณ	 พระบรมราชา

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 วัดอัมพวัน

เจติยาราม	 อ.อัมพวา	 จ.สมุทรสงคราม	 นายชวน	 หลีกภัย

ประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 มอบหมายให้นายสมบูรณ์	

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎรน�า

พานประดับพุ ่มดอกไม้	 ในนาม	 “สภาผู ้แทนราษฎร”

ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔	

โดยมี	 น.ส.ผ่องศรี	 ธาราภูมิ	 และนายวสันต์	 นุ้ยภิรมย์	

สภาผู้แทนราษฎร	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 นับเป็น

ความปลื้มปิติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้	v

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	(ระดับที่	๑)	และองค์กรคุณธรรม	

(ระดับที่	๒)	v

คณะท�างานทางการเมืองของประธานสภาผู ้แทนราษฎร

ร่วมในการดังกล่าว	v
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โครงการ “รัฐสภาพร้อมใจ บริจาคโลหิต ประจ�าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔”
	 วนัที	่๒๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	ณ	ส�านกับรกิารทางการแพทย์

ประจ�ารฐัสภา	 ชัน้	 ๑	 อาคารรฐัสภา	 นายปรญิญา	 ฤกษ์หร่าย

นายเพชรภมู	ิอาภรณ์รตัน์	น.ส.ศลิมัพา	เลศินุวฒัน์	และ	น.ส.พิมพ์รพี

พันธุวิ์ชาตกุิล	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	 นายจริวฒัน์	 เวยีงด้าน	

ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 นายศิโรจน์		

แพทย์พันธุ	์ รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	 พร้อมด้วยผู้บรหิาร

และบคุลากรของส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	 ตลอดจน

บุคคลในวงงานรัฐสภา	 ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ	 “รัฐสภา

พร้อมใจ	 บรจิาคโลหติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๔”	 ครัง้ที	่ ๒	

ซึ่งส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	 (สสส.)	 และศนูย์บรกิาร

โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย	 จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

ท�าความดี	 ด้วยหัวใจ	 และให้บุคคลในวงงานรัฐสภาได้ร่วมกัน

บริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยอันเป็นการส่งเสริม

พบปะประชาชนในพื้นที่
 วันที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 อ.ไชยา	 จ.สุราษฎร์ธานี	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

พบปะประชาชนในพื้นที่	 พร้อมด้วย	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 นายธีรภัทร	 พริ้งศุลกะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และ	 น.ส.	 ศิริภา	

อินทวิเชียร	ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร v

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต	 ตลอดจนเพิ่มพูนการมี

จติส�านกึสาธารณะด้านคณุธรรมและจรยิธรรมรวมทัง้การบ�าเพญ็

ประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้มีโลหิตใช้อย่าง

เพยีงพอ	ทัง้น้ี	ได้ด�าเนนิโครงการฯ	เสรจ็สิน้และบรรลุวตัถปุระสงค์

ทุกประการ	 โดยมีจ�านวนผู ้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	

๒๔๗	 ราย	 จ�านวนผูล้งทะเบยีนบรจิาคโลหติ	 ๒๑๖	 ราย	 และ

จ�านวนโลหติทีไ่ด้รบั	๑๖๙	ถงุ/ยนูติ	v
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ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอจดหมายเหตุ
	 วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๖๔		ณ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ
ตรัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ
เพื่อศึกษาเอกสารส�าคัญของทางราชการในอดีตซึ่งเก็บรักษา
ภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	 และเป็น
ข้อมูลประกอบการท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติ	 พร้อมทั้งมอบ
ของที่ระลึกที่ได้รับจากต่างประเทศ	 เพื่อน�าไปเก็บรักษาและ

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย” 
	 วันที	่๔	มนีาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๖	อาคาร
รฐัสภา	นายสมพงษ์	อมรวิวฒัน์	ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร	
พร้อมด้วย	 ส.ส.พรรคเพ่ือไทย	 ให้การต้อนรบัสมาพันธ์สมาคมครู
แห่งประเทศไทย	 (ส.ค.ท.)	 และองค์กรเครือข่าย	 ๔	 ภูมิภาค	
ประกอบด้วย	 สหพันธ์ครูภาคเหนือ	 ชมรมครูประชาบาล
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 สมาพันธ์ครภูาคใต้	 ชมรมครภูาคกลาง
จ�านวน	 ๑๒๐	 คน	 ในโอกาสให้ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที	่
ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน	 พร้อมทัง้ตดิตามการบรรจรุ่างพระราชบญัญติั

รับมอบหนังสือหลักธรรมาภิบาล
 วันที่	 ๙	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	
อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 รับมอบหนังสือหลักธรรมาภิบาล	 (ภาค
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย)	
จาก	 พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์	 รัฐประเสริฐ	 เลขาธิการภาคีเครือข่าย
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ	 และคณะ	 ทั้งนี้	 เลขาธิการภาคีเครือข่าย
ธรรมาภิบาลแห่งชาติและคณะ	 ได้เสนอร่างพระบัญญัติ
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ต่อประธานรัฐสภา	ผ่านนายราเมศ
รัตนะเชวง	 เลขานุการประธานรัฐสภา	 โดยทางกลุ่มเล็งเห็น
ถึงความจ�าเป็นที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการในการจัดต้ังสภา
ธรรมาภิบาลแห่งชาติ	 และสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น
เพ่ือจัดสร ้างการประเมินองค ์กรและโครงการต ่าง	 ๆ
ในกรอบของธรรมาภิบาล	 หรือทุกการประเมินและให้ข้อ

เสนอแนะในเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรต่าง	 ๆ	 ต่อทั้ง
ภาครัฐ	 องค์กรอิสระ	 และภาคเอกชน	 ในโครงการที่องค์กร
เหล่านั้นได้ด�าริ	 หรือตามภารกิจขององค์กร	 ในกรอบของตัว
ช้ีวัดธรรมาภิบาลท่ีสร้างข้ึน	 เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ	หากมีการบังคับใช้เป็นกฎหมาย	จะช่วยพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งจะช่วยขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นในทุกองค์กรและทุกภาคส่วน	v

จัดแสดงภายในหอจดหมายเหตุ	อันจะเป็นประโยชน์ทางการ

ศึกษาต่อไป	v

แก้ไขเพ่ิมเติมค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที	่
๑๙/๒๕๖๐	 เรือ่ง	 การปฏริปูการศกึษาในภูมภิาคของกระทรวง

ศกึษาธกิารv
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระเรือ่งด่วนท่ี	๒)	 โดยทีป่ระชมุเห็นชอบ

ให้น�าร่างพระราชบัญญัติท�านองเดียวกันอีก	 ๑	 ฉบับ	 ขึ้นมา

พิจารณารวมกันไป	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเพื่อ

ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่	หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	....	ซึง่	

นายชินวรณ์	บณุยเกียรติ	กบัคณะ	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

ที่	๖.๑)

	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ		จ�านวน	๑	ฉบับ	

คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	ศาล

แขวงพยคัฆภมูพิสิยั	และศาลแขวงเวยีงป่าเป้า	เป็นศาลจงัหวดั	

พ.ศ.	....

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	 	จ�านวน	๑	ฉบับ	

คือ

	 -	ร่างพระราชบญัญตักิารเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่	

พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	และสมาชิกฯ	เสนอรวม	๒	ฉบับ)

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	

ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย	 และศาลแขวงเวียงป่าเป้า	 เป็นศาล

จงัหวดั	พ.ศ.	....	ซึง่คณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาเสรจ็แล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔)

	 ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างพระราชบัญญตัฉิบับนีใ้นวาระ

ที่	 ๒	 และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภา

พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ

	 เรื่องด่วน 

	 ๑.	ร่างพระราชบญัญัตกิารเข้าชือ่เสนอข้อบญัญติัท้องถ่ิน

พ.ศ.	 ....ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่อง

ด่วนที่	 ๑)	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าร่างพระราชบัญญัติ

ท�านองเดียวกันอีก	๑	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปคือ	ร่าง

พระราชบญัญตักิารเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่	พ.ศ.	....	ซึง่	

นายชนิวรณ์	บณุยเกยีรตกัิบคณะ	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	๖.๒)

	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระที	่๑	รบัหลกัการแห่งร่างพระ

ราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับ	 พร้อมกันไป	 และมีมติให้ตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญ	จ�านวน	๒๕	คน	เพื่อพิจารณา	โดยถือเอา

ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรเีป็นหลกัในการพจิารณา	

ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

การประชุม
สภา
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ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา	

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายอุบลศักดิ์	บัวหลวงงาม	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 ถาม	 นายก

รฐัมนตร	ีเนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายติดราชการส�าคญั	

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย	 โดย	

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์	(นายจุติ	ไกรฤกษ์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทูถ้าม	ของ	นายภราดร	ปรศินานันทกลุ	สมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง	 พรรคภูมิใจไทย	 โดย	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง	(นายอาคม	เติมพทิยาไพสฐิ)	

เป็นผู้ตอบ

	 กระทู้ถามทั่วไป	

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายองอาจ	คล้ามไพบูลย์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น	PM	๒.๕	ถาม	นายก

รัฐมนตรีซึ่ง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 (นายวราวุธ	 ศิลปอาชา)	 ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	

ติดตามความคบืหน้าการแต่งตัง้คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญและ

จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ถาม

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคัญจึงได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการ

ตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนั

พฤหัสบดีที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายอภิชาติ	 ตีรสวัสดิชัย	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ขอให้

ปรับปรุงระบบการจัดท�าน�้าประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

สกลนคร	ถาม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	ซึง่	รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(นายทรงศักดิ์	ทองศรี)	ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 อนึ่ง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๑.๐๔	 –	 ๑๒.๑๖	 นาฬิกา	ณ	

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม	

และได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยก

เฉพาะ	คือ

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายณฐัชา	บญุไชยอินสวสัดิ	์สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหา

ไฟฟ้าส่องสว่างถนนในพื้นที่ชุมชนเมืองหลวงไม่เพียงพอและ

ไม่ทั่วถึง

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายกษิดิ์เดช	ชุติมันต์	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง	

ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง	

คลองโคกคราม	 คลองเสือน้อย	 และคลองทรงกระเทียม	

เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร

	 กระทู้ถามในล�าดับที่	 ๑	 –	 ๒	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นางสาวเพชรดาว	โต๊ะมีนา	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	

ก�าหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ	 ถาม	 นายก

รัฐมนตรีซ่ึง	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 (นายอนุชา	

นาคาศัย)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	นางลนิดา	เชดิชยั	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	แบบบญัชรีายชือ่	พรรคเพือ่ชาต	ิเรือ่ง	มาตรการในการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วมบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	(บขส.)	ที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ซึ่ง	รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	 กระทู้ถาม	 ของ	 รองศาสตราจารย์สุรวาท	 ทองบ	ุ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	

จ�านวน	๒	กระทู้ถาม	คือ
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	 	 ๑)	เรื่อง	ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการ

ของบคุลากรทางการศึกษาในต�าแหน่งอตัราจ้าง	ถาม	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 ๒)	เรื่อง	การทบทวน	แก้ไข	หลักเกณฑ์และวิธีการ

เล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ	จึงได้มีหนังสือ

ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง	๒	กระทู้ถามดังกล่าว	ไปตอบ

ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัพฤหสับดีท่ี	๑๑	กมุภาพนัธ์

๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ 	และระเบียบวาระรับรอง

รายงานการประชุม

	 ๑.	คณะกรรมาธกิารการศกึษา	ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเก่ียวกับปัญหาความเหลื่อมล�้า

ทางการศกึษาและผลกระทบจากการยบุเลิกโรงเรียนขนาดเลก็	

ออกไปอีก	 ๙๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน

	 ๒.	คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการบรหิาร

จัดการปาล์มน�้ามันอย่างเป็นระบบ	 ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว	ออกไปอีก	๙๐	วันนับตั้งแต่วันที่	

๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน

	 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 ๒	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 จ�านวน	๙	

ครั้ง	คือ

	 ครัง้ที	่๘	เป็นพเิศษ	วันพฤหัสบดีที	่๒๕	มถินุายน	๒๕๖๓

	 ครัง้ที	่๙	เป็นพเิศษ	วนัพธุที	่๑	ถงึวันศกุร์ที	่๓	กรกฎาคม	

๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๐	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ครัง้ที	่๑๑	เป็นพิเศษ	วนัพฤหัสบดีท่ี	๙	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๒	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	 ๑๓	 เป็นพิเศษ	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	

๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๔	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	 ๑๕	 เป็นพิเศษ	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	

๒๕๖๓	และ

	 ครั้งที่	๑๖	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๓

	 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมท้ัง	 ๙	 คร้ัง

ดังกล่าว

	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	 รายงานการรับจ ่ายเ งินงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	 รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของบรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	รายงานความคบืหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	(เดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๖๓)

	 ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว

	 ๔.	(ร่าง)	แผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)

	 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	คนทีส่อง	ได้สัง่เลือ่นการ

พิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ

วสิามญัพิจารณาศกึษาแก้ปัญหาช้างป่าเพ่ิมจ�านวนบุกรกุทีท่�ากนิ

ของเกษตรกรและเยยีวยาผลกระทบอย่างยัง่ยนื	 ซึง่	 นายบญัญตัิ

เจตนจันทร ์ 	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดระยอง	

พรรคประชาธปัิตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบยีบวาระที	่๕.๗)	ขึน้มา

พิจารณาก่อน	 ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบ	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบ

ให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	 ๗	 ฉบับ	 ข้ึนมาพิจารณา

รวมกันไป	คือ
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	 ๑.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่า

บกุรุกพืน้ทีท่�ากนิของประชาชน	ซึง่	นายพรเทพ	วสิทุธ์ิวฒันศกัด์ิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พรรคเพื่อไทย

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๔๘)

	 ๒.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า

บุกรุกพื้นท่ีท�ากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน	ซึ่ง	นายจาตุรงค์	เพ็งนรพัฒน์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 และนาย

อบุลศกัด์ิ	บัวหลวงงาม	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัลพบรุี	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๒๔)

	 ๓.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาและแก้ไขปัญหากรณช้ีางป่า

ออกนอกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเข้าท�าลายทรัพย์สินและ

พชืผลทางการเกษตรของประชาชน	 และท�าร้ายประชาชนถงึแก่

ชวีติซ่ึง	นางสาวเพชรชมพ	ูกจิบรูณะ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๒๗)

	 ๔.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า

บกุรกุพืน้ทีท่�ากนิและท�าร้ายประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัจนัทบรีุ	

ซึง่	นายจารกึ	ศรอ่ีอน	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัจนัทบรุ	ี

พรรคพลังท้องถิ่นไท	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๖)

	 ๕.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า

อย่างยัง่ยนื	ซึง่	นายนติพิล	ผวิเหมาะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคก้าวไกล	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ๖.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก	

รบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและ

เยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน	 ซึ่ง	 นายสรวุฒิ	 เนื่องจ�านงค์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	 พรรคพลังประชารัฐ	

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๗.	 ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า

บุกรุกเข้าท�าลายทรัพย์สิน	 พืชผลการเกษตรและท�าร้าย

ประชาชน	 ซึ่ง	 นายสุชาติ	 อุสาหะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดเพชรบุรี	 พรรคพลังประชารัฐ	 เป็นผู้เสนอ	 (ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน	

๒๕	คน	เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 จากน้ัน	ผูป้ฏบัิตหิน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้เสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๕	เรื่องที่ค้างพิจารณา	ตาม

ล�าดับ	คือ

	 ๑.	 ญัตติ	 เ ร่ือง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาการจดัระเบยีบสายไฟฟ้า	ซึง่	นาย

อัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

ราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที	่

๕.๑)	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	

๓	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 ๑)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้า

ลงดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง	

ซึ่ง	นางสาวมัลลิกา	จิระพันธุ์วาณิช	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดลพบุรี	พรรคภูมิใจไทย	และนางสาวเพชรดาว	โต๊ะมีนา	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคภูมิใจไทย	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๒)

	 ๒)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า

ลงดินทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ	 ซึ่ง	 นายณัฐวุฒิ	 ประเสริฐสุวรรณ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี	 พรรคชาติไทย

พัฒนาเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๖.๔)
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	 ๓)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสายไฟฟ้า	–	สาย

ส่ือสารลงใต้ดนิทัว่ประเทศ	พร้อมศกึษาผลกระทบ	ข้อดี	–	ข้อเสีย

ซึ่ง	 นายภาสกร	 เงินเจริญกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บญัชรีายชือ่	พรรคเศรษฐกจิใหม่	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

ที่	๖.๕)

	 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จ�านวน	

๒๕	คน	เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 ๒.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อน�าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยัง่ยนื	ซึง่	นายกรณ์	จาตกิวณชิ	

และนางศิริวรรณ	 ปราศจากศัตรู	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบ

วาระที่	๕.๒)	โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกัน

อีก	๓	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 ๑)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความ

เดอืดร้อนของเกษตรกรผูป้ลกูยาสบูเพือ่จ�าหน่ายใบยาสบู	และ

เพื่อการน�าไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน	 ซึ่ง	 นายนิยม	

เวชกามา	 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัสกลนคร	พรรคเพือ่ไทย

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๒๙)

	 ๒)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการ

จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติบหุรีซ่กิาแรตต่อเกษตรกรผูป้ลกูยาสบู

และอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย	ซึ่ง	นางสาวณธีภัสร์	

กุลเศรษฐสิทธิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายช่ือ	

พรรคก้าวไกล	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๓๔)

	 ๓)	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมยาเส้น	ซึง่	นายจาตรุงค์	เพง็นรพฒัน์	สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร	จงัหวดัศรสีะเกษ	พรรคเพือ่ไทย	เป็นผูเ้สนอ	(ซึง่

ยังมิได้บรรจุระเรียบวาระ)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณา

ญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรือ่ง	ความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ความผิด

ฐานท�าให้แท้งลูก)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	

	 ๑.	ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่ง	นายวิรัช	

พันธุมะผล	 กับคณะ	 เป็นผู ้เสนอออกจากระเบียบวาระ

การประชุม	 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	

พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๖๑	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑)

	 ท่ีประชุมได้มีมติยินยอมให้ผู ้เสนอถอนร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม	 ตามข้อ

บังคับฯ	ข้อ	๖๑

	 ๒.	ตัง้กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

หอการค้า	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 แทนต�าแหน่งที่ว ่างลง	

๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายกิตติศักดิ์	 คณาสวัสดิ์	 เป็น

กรรมาธิการแทน	นายสมนาม	เหล่าเกียรติ

	 จากน้ัน	ผูป้ฏบัิตหิน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้เสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๔	เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่	 ๒	

และได้ลงมตเิห็นชอบในวาระที	่๓	เพือ่เสนอให้วฒุสิภาพจิารณา

ต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งนี้ที่ประชุมได ้ลงมติเห็นชอบ
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ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะ

รัฐมนตรีด้วย

	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	

วันพุธที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	คือ

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นายชินวรณ์	

บุณยเกียรติ	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน

ที่	๒)

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับ	พร้อมกันไป	และมีมติให้ส่งคณะ

กรรมาธิการฯ	 ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	....	เป็นผู้พิจารณาโดยถือ

เอาร่างของคณะรฐัมนตรเีป็นหลกัในการพจิารณา	ก�าหนดการ

แปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน

ในล�าดับถัดไป	 คือ	 ร ่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบ

วาระเรื่องด่วนที่	๓)

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัตฉิบับนี	้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญ

จ�านวน	 ๒๕	 คน	 เพื่อพิจารณา	 ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	

๑๕	วัน

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เหน็ชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญตัจิ�านวน	๑	ฉบบั	คอื

	 -	ร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพิจารณา

คดีปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัจ�านวน	๒	ฉบบั	คอื

	 ๑.	 ร่างพระราชบญัญตักิารเข้าชือ่เพือ่ถอดถอนสมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	และ

สมาชิกฯ	เสนอรวม	๒	ฉบับ)

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายขจิตร	 ชัยนิคม	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี	 พรรคเพื่อไทย	 โดย	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายณัฏฐพล	 ทีปสุวรรณ)	 เป็น

ผู้ตอบ

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายจกัรพนัธ์	พรนมิติร	สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคพลังประชารัฐ	 โดย	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	(นายอาคม	เติมพทิยาไพสฐิ)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายเท่าพภิพ	ลิม้จิตรกร	สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 โดย	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ)	 ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายอุบลศักดิ์	บัวหลวงงาม	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัลพบรุ	ีพรรคเพือ่ไทย	ซึง่เลือ่นมาจาก

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	ปีที	่๒	ครัง้ที	่๑๙	(สมยั

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วนัพฤหสับดทีี	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	

เนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายตดิราชการส�าคญั	จงึได้ขอ

เลื่อนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

 กระทู้ถามทั่วไป	

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เร่ือง	

ตดิตามความคบืหน้าการแต่งตัง้คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญและ
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จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ซึ่ง

เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	 ปีท่ี	 ๒	

ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๔	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	(นายพทุธพิงษ์	ปณุณกนัต์)	เป็นผูต้อบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายจาตุรงค์	เพ็งนรพัฒน์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ขอให้

มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ�าเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนน

หมายเลข	๒๒๑	ระหว่างจงัหวดัศรสีะเกษถงึอ�าเภอกนัทรลกัษ์

ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	 และถนนสาย	

๒๐๘๕	 จากอ�าเภอกันทรารมย์ผ่านต�าบลหนองงูเหลือมถึง

อ�าเภอกันทรลักษ์	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	จึงได้มี

หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายคารม	พลพรกลาง	สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎร	แบบบัญชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	เร่ือง	การพฒันา	

“บ่อพนัขนั”	ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคัญของจังหวัดร้อยเอด็	

โดย	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

(นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	พลต�ารวจโท	วศิณ	ุม่วงแพรส	ีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคเสรีรวมไทย	 เรื่อง	

ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้ต้องราชทัณฑ์	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมเนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือ

ขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 อนึ่ง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๓๘	 –	 ๑๒.๑๐	 นาฬิกา	ณ	

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม	

และได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยก

เฉพาะ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัยะลา	พรรคพลงัประชารฐั	เรือ่ง	เพิม่

ศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา	ถาม	นายก

รัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นาย

สาธิต	ปิตุเตชะ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี	 พรรคประชาธิปัตย	์

เรื่อง	 การพัฒนาพื้นท่ีท่องเที่ยวและการประกาศให้พ้ืนที่

ท่องเท่ียวในจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นท่ีพิเศษ	 เพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา	(นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 รองศาสตราจารย์สุรวาท	 ทองบ	ุ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	

จ�านวน	๒	กระทู้ถาม	คือ

	 	 ๑)	เรื่อง	ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการ

ของบุคลากรทางการศึกษาในต�าแหน่งอัตราจ้าง

	 	 ๒)	เรื่อง	การทบทวน	แก้ไข	หลักเกณฑ์และวิธีการ

เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทู้ถามทั้ง	 ๒	 กระทู้ถามดังกล่าว	 เลื่อนมาจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันพฤหัสบดีที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	โดย	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร	(นายณฏัฐพล	ทีปสุวรรณ)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	นายณฐัชา	บญุไชยอินสวสัดิ	์สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เร่ือง	

แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบทีเ่กิดขึน้จาก

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	 ๙	 ถนนสายวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร	 (ถนนกาญจนาภิเษก)	 ด้านทิศใต้	 เส้นทาง

บางขนุเทยีน	-	บางนา	ถาม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	จึงได้มี

หนังสอืขอเลือ่นการตอบกระทูถ้ามน้ีไปตอบในการประชมุสภา

ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๕.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัยะลา	พรรคพลงัประชารฐั	เรือ่ง	การ

ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงานถาม	นายกรัฐมนตรี	

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	จึงได้มี

หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐
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	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ๑.	ตัง้กรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ศกึษาแผนปฏริปูประเทศ

ด้านการศกึษาและแนวทางการบรหิารจัดการปัญหาหนีส้นิครู

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบแทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายชัยสิทธิ	 กิตติวิบูลย์	 เป็น

กรรมาธิการ	แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร	เนาวนนท์

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แก ้ไขป ัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝ ั ่ งและการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ	แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๒	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติเลือก	 นายภิเศก	 สายชนะพัน	 และ

นายจาตุรนต์	 เอี่ยมโสภา	 เป็นกรรมาธิการ	แทน	นายไพศาล	

ชโนวรรณ	และนายบัณฑิต	อับดุลบุตร

	 ๓.	ตัง้กรรมาธกิารสามญัในคณะกรรมาธกิารกจิการสภา

ผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ซ่ึงยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายชินวรณ์	 บุณยเกียรติเป็น

กรรมาธิการ	แทนนายเทพไท	เสนพงศ์

	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

พัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน	 และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก	นายณฐัชา	บญุไชยอนิสวัสดิ	์เป็น

กรรมาธิการแทน	นายวรภพ	วิริยะโรจน์

	 ๕.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

สวัสดิการสังคม	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายปดิพัทธ์	 สันติภาดา	 เป็น

กรรมาธิการ	แทนนายณัฐชา	บุญไชยอินสวัสดิ์

	 สมาชิกฯ	 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	

พ.ศ.	....	โดยเปลีย่นจาก	พลต�ารวจตร	ีสมศกัด์ิ	โอภาสเจรญิกจิ	

เป็น	พันต�ารวจเอก	เสวก	อรุณรุมแสง	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	(ร่าง)	แผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	โดย

เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	

๒๕	 ปีท่ี	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญประจ�าปีคร้ังที่สอง)	

วันพฤหัสบดีที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	 รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 	 ๓.	 รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิบุเลกิบรรษทั

ตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย	 พ.ศ.	 ....	 ของสภาผู้แทนราษฎร

และวฒุสิภา	(รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะ

กรรมาธิการ	 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	

พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๒๗	วรรคสอง	ประกอบข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	ผลการพจิารณารายงานการพจิารณาศกึษาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา	 หลักเกณฑ์	 และ

แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๖๐	(รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการ	 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	รายงานตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูถู้กกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครวั	พ.ศ.	๒๕๕๐	ประจ�า

ปี	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ	
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ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๑๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรื่อง	 การถ่ายทอดการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปราย

ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	นอกจากมี

การถ่ายทอดทางสถานวิีทยกุระจายเสียงรฐัสภาและสถานีวทิยุ

โทรทัศน์รัฐสภาตามปกติแล้ว	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

อนญุาตให้มกีารถ่ายทอดทางสถานโีทรทศัน์ไทยพบีีเอส	(Thai	

PBS)	 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จนกว่าการ

พิจารณาจะแล้วเสร็จ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๘	วรรคสองทั้งนี้

สถานวีทิยกุระจายเสยีงรฐัสภาและสถานวีทิยโุทรทศัน์รฐัสภา

ของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา	๒๐.๐๐	–	๒๐.๓๐	นาฬิกา	เพือ่

ถ่ายทอดข่าวในพระราชส�านกัและเหตุการณ์ส�าคัญทีป่ระชาชน

ควรรับรู้ในกรณีเร่งด่วน

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 คือ	 ญัตติขอเปิด

อภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิม่ไว้วางใจรฐัมนตรเีป็นรายบคุคล	ซึง่	

นายสมพงษ์	อมรววิฒัน์	กบัคณะ	จ�านวน	๒๐๘	คน	เป็นผูเ้สนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

	 เม่ือนายสมพงษ์	อมรวิวัฒน์	ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 ในฐานะผู้เสนอญัตติ	 ได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	

อภปิราย	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	

(พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ)	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดา)	ผูถ้กูอภปิราย	

รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (นายดอน	

ปรมัตถ์วินัย)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 (นายสมศักดิ์	

เทพสุทนิ)	และรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	(นาย

สาธติ	ปิตเุตชะ)	ซ่ึงถกูอภปิรายพาดพงิถงึได้ตอบชีแ้จง	และเม่ือ

การอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	รองประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร	คนทีห่นึง่	ได้ส่ังพกัการประชมุเวลา	๐๐.๒๕	

นาฬิกา	ของวันพุธที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	และนัดประชุม

ต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา

	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.๐๓	 นาฬิกา	 รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	คนที่สองได้ด�าเนินการประชุมต่อ	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)	รองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์

สุวรรณ)	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	(นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	 (นายสุชาติ	 ชมกลิ่น)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจินดา)	ผูถู้กอภิปราย	รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 (นายสุพัฒน

พงษ์	 พันธ์มีเชาว์)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	

(นายสุริยะ	 จึงรุ ่งเรืองกิจ)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลงั	(นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ)	ซึง่ถูกอภปิรายพาดพงิถงึ

ได้ตอบชี้แจง	 และเมื่อการอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอ

สมควรแล้ว	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่งพัก

การประชุมเวลา	 ๐๐.๓๘	 นาฬิกา	 ของวันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา

	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	คนทีส่อง	ได้ด�าเนนิการประชมุต่อ	มสีมาชิกฯ	อภปิราย	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)	รองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์

สุวรรณ)	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์	(นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(พลเอก	อนพุงษ์	เผ่าจนิดา)	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ศกึษาธกิาร	(นายณัฏฐพล	ทีปสวุรรณ)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	 (นายนิพนธ์	 บุญญามณี)	 ผู้ถูกอภิปราย	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	

(นายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

กลาโหม	(พลเอก	ชัยชาญ	ช้างมงคล)	ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึง

ได้ตอบชี้แจง	 และเม่ือการอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลา

พอสมควรแล้วรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่ง

พักการประชุมเวลา	 ๐๑.๐๙	 นาฬิกา	 ของวันศุกร์ที่	 ๑๙	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา

	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.๐๑	 นาฬิกา	 รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	คนท่ีหนึง่	ได้ด�าเนนิการประชมุต่อ	มสีมาชกิฯ	อภปิราย	
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นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)	รองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์

สุวรรณ)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลเอก	 อนุพงษ์	

เผ่าจินดา)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายศักดิ์สยาม

ชิดชอบ)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

(ร้อยเอก	ธรรมนสั	พรหมเผ่า)	ผูถ้กูอภิปราย	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกั

นายกรัฐมนตรี	 (นายอนุชา	 นาคาศัย)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ชัยชาญ	 ช้างมงคล)	 ซึ่งถูกอภิปราย

พาดพงิถงึได้ตอบชีแ้จง	และเมือ่การอภปิรายด�าเนนิมาจนได้เวลา

พอสมควรแล้วทีป่ระชมุได้มมีตใิห้ปิดอภปิราย	ประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎรได้อนญุาตให้	นายชลน่าน	ศรแีก้ว	เป็นผูอ้ภปิรายสรปุญตัติ

ดังกล่าว	จากนัน้ได้นดัประชมุเป็นพเิศษเพือ่ลงมตใินญตัตดิงักล่าว

ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุท่ี	๒๕	ปีที	่๒	ครัง้ท่ี	๒๔	(สมยั

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	 เป็นพเิศษ	 วนัเสาร์ที	่ ๒๐	 กมุภาพนัธ์	

๒๕๖๔	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา

ครัง้ที ่๒๔ (สมยัสามัญประจ�าปีคร้ังท่ีสอง) 
วนัเสาร์ที ่๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 
	 เร่ืองเพือ่พจิารณา

	 ระเบยีบวาระเร่ืองด่วน	คอื	ลงมตญิตัตขิอเปิดอภิปรายทัว่ไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 ซึ่ง	 นายสมพงษ	์

อมรวิวัฒน์	กับคณะ	จ�านวน	๒๐๘	คน	เป็นผูเ้สนอ	(ในระเบยีบวาระ

เร่ืองด่วน)

	 ทีป่ระชมุได้ลงมต	ิดงันี้

	 ๑.	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	ทีป่ระชมุได้ลงมตเิห็นชอบด้วย

กับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๐๖	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ

(ไว้วางใจ)	๒๗๒	เสยีง	งดออกเสยีง	๓	เสยีง

	 ๒.	 พลเอก	 ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตร	ี

ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบด้วยกับญตัต	ิ (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๐๔	 เสยีง

ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๗๔	 เสียง	 งดออกเสียง	

๔	เสยีง

	 ๓.	นายอนทุนิ	ชาญวรีกลู	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๐๑	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตต	ิ

(ไว้วางใจ)	๒๗๕	เสยีง	งดออกเสยีง	๖	เสยีง

	 ๔.	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รองนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์	 ทีป่ระชมุได้ลงมตเิห็นชอบด้วย

กับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๐๗	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตต	ิ

(ไว้วางใจ)	๒๖๘	เสยีง	งดออกเสยีง	๗	เสยีง

	 ๕.	 พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	

๒๐๕	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๗๒	 เสียง	

งดออกเสยีง	๓	เสยีง

	 ๖.	 นายณัฏฐพล	 ทีปสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิาร	ทีป่ระชุมได้ลงมติเหน็ชอบด้วยกบัญัตต	ิ (ไม่ไว้วางใจ)	

๒๑๕	เสยีง	ไม่เหน็ชอบด้วยกบัญตัต	ิ(ไว้วางใจ)	๒๕๘	เสยีง	งดออก

เสยีง	๘	เสยีง

	 ๗.	นายสชุาต	ิชมกลิน่	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	

ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบด้วยกับญตัต	ิ (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๑๒	 เสยีง	

ไม่เหน็ชอบด้วยกบัญตัต	ิ(ไว้วางใจ)	๒๖๓	เสยีง	งดออกเสยีง	๕	เสยีง	

ไม่ลงคะแนนเสยีง	๑	เสยีง

	 ๘.	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	 ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	

๒๐๑	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๖๘	 เสียง	

งดออกเสยีง	๑๒	เสยีง	ไม่ลงคะแนนเสยีง	๑	เสยีง

	 ๙.	 นายนิพนธ์	 บุญญามณี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทยท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	

๒๐๖	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๗๒	 เสียง	

งดออกเสยีง	๔	เสยีง

	 ๑๐.	 ร้อยเอก	 ธรรมนัส	 พรหมเผ่า	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ญัตติ	 (ไม่ไว ้วางใจ)	 ๑๙๙	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	

(ไว้วางใจ)	 ๒๗๔	 เสยีง	 งดออกเสยีง	 ๕	 เสยีง	 ไม่ลงคะแนนเสยีง	

๑	เสยีง

	 โดยที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 (สมาชิก

ทัง้หมดเท่าทีม่อียูจ่�านวน	๔๘๗	คน)	จงึถอืว่ารฐัมนตรทีัง้	๑๐	คน	

ได้รบัความไว้วางใจจากสภาผูแ้ทนราษฎร	 ตามมาตรา	๑๕๑	 วรรคสี่	

ของรฐัธรรมนญู										



18 เอกสารข่าวรัฐสภา

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรื่องแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู ้ถามเป็น

หนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในก�าหนด

เวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๑	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรื่องด่วน	 รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา	๒๗๐	ของรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 (เดือนกรกฎาคม	 –	 กันยายน	 ๒๕๖๓)	

(พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ)	

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้า

ในการด�าเนินการตามแผนการปฏริปูประเทศตามมาตรา	๒๗๐	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือนกรกฎาคม	

กันยายน	 ๒๕๖๓)	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับรายงานสรุปผลการ

วเิคราะห์รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญ	 (เดือน

กรกฎาคม	กันยายน	๒๕๖๓)	และมีมติให้ส่งรายงานดังกล่าว

ไปยงัคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาด�าเนนิการต่อไป	ตามข้อบงัคบั	

ข้อ	๒๗๙

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงาน

การพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร

จัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร	 เพื่อสร้างเสริม

เศรษฐกิจฐานราก	 ชีวิต	 และชุมชน	 ของคณะกรรมาธิการ

การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า

ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจาณา

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 แนวทางการ

ปรบัปรงุและจดัท�านโยบายอตัราค่าไฟฟ้าซึง่คณะกรรมาธกิาร

การพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน	 รอบ	 ๑	 ปี	 (๒๔	

กนัยายน	๒๕๖๒	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๖๓)	ซึง่คณะกรรมาธกิาร

ศกึษาตรวจสอบเรือ่งการทจุรติ	ประพฤตมิชิอบและเสรมิสร้าง

ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเชิง

นโยบายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและ

เยาวชน	ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม	และกิจการเด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาสพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามรายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่งผลการตดิตาม	เสนอแนะ	

และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	ของคณะ

กรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ



การประชุมสภา 19

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบ	เรื่อง	คณะกรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท�าและด�าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติท่ี

ตราขึ้นตามหมวด	 ๑๖	 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ	

จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	 ....	 ตามข้อบังคับ	 ข้อ	 ๑๗๕	

วรรคสอง	(๖)	และเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อทราบ

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 การพิจารณารับทราบเรื่องของที่

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ดังนี้

	 	 ๓.๑	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	 ๑๓	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๑	มกราคม	

๒๕๖๔	ทีป่ระชมุได้พจิารณารบัทราบรายงานผลการปฏบิตังิาน

คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	

และรายงานประจ�าปี	๒๕๖๒	ของกองทุนการออมแห่งชาติ

	 	 ๓.๒	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	 ๑๖	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๘	มกราคม	

๒๕๖๔	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชกฤษีกาการก�าหนด

ให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

แทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	พ.ศ.	....	ตามมาตรา	๑๒	

แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	เรื่อง	ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมเพื่อก�าหนดรายการกิจการอ่ืนที่เป็นการ

สนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ซึง่

นายชลติ	แก้วจนิดา	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๒)	เป็นเรื่องที่เลื่อน

มาจากการประชมุวฒิุสภา	ครัง้ที	่๑๔	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้

ท่ีสอง)	วนัจันทร์ที	่๑๘	มกราคม	๒๕๖๔	เนือ่งจากรฐัมนตรผีูร้บั

ผิดชอบในการตอบกระทู้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ

กระทู้ถามได้	จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันจันทร์ที่	

๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การลดอุบัติเหตุท่ีจุดตัดรถไฟกับ

ถนน	ซึง่นายอ�าพล	จินดาวัฒนะ	เป็นผู้ต้ังถาม	ถามนายกรฐัมนรี

(ระเบยีบวาระที	่๓.๑.๓)	เนือ่งจากรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบในการ

ตอบกระทู ้ถามติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได	้

จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งนายเฉลิมชัย	เฟื่อง

คอน	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามนายกรฐัมนตร	ี(ระเบยีบวาระที	่๓.๑.๑)	

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี	 (นาย

วิษณุ	เครืองาม)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	เรื่อง	วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา	ซึ่งนาย

วนัชยั	สอนศริ	ิเป็นผูต้ัง้ถาม	ถามนายกรฐัมนตร	ี(ระเบยีบวาระ

ที่	๓.๒.๑)

	 ๒.	กระทูถ้าม	เรือ่ง	กรณเีรือ่งวดับางคลาน	ซึง่นายกติติ

ศักดิ์ 	 รัตนวราหะ	 เป ็นผู ้ตั้ งถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(ระเบียบวาระที่	๓.๒.๒)

	 เน่ืองจากรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการตอบกระทู้ถาม

ทั้งสองกระทู้ดังกล่าวติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม

ด้วยวาจาได้และข้อเลือ่นการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา	จงึท�าให้

กระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าวเป็นอันตกไป	 หากสมาชิกยัง

ประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา	 ก็ให้เสนอใหม่เพื่อ

พิจารณาในคราวถัดไป	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๖	วรรคสอง

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรื่องด่วน	

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวตั	ิความประพฤตแิละพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคล

ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการกิจการกระจาย

เสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ตาม

ข้อบังคบั	ข้อ	๑๐๕)	(เรือ่งด่วนที	่๑)	ด้วยคณะกรรมการสรรหา

กรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ

เลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงเสียง	กิจการโทรทัศน์	

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราช
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บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ โทรทัศน ์ 	 และกิจการ

โทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒)	

พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้จ�านวนสองเท่าของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

ในแต่ละด้านจ�านวน	๗	ด้าน	รวม	๑๔	คน	ดังนี้

	 ๑)	ด้านกิจการกระจายเสียง	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	นางอรษา	มุขเตียร์	เปอร์ดี้

	 	 (๒)	พลอากาศเอก	มานัต	วงษ์วาทย์

	 ๒)	ด้านกิจการโทรทัศน์	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	ศาสตราจารย์	ดร.	พิรงรอง	รามสูต

	 	 (๒)	นางสาวจินตนันท์	ชาญต์ร	ศุภมิตร

	 ๓)	ด้านกิจการโทรคมนาคม	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	รองศาสตราจารย์	ดร.	อธิคม	ฤกษบุตร

	 	 (๒)	นายกิตตศักดิ์	ศรีประเสริฐ

	 ๔)	ด้านวิศวกรรม	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	นายสมภพ	ภูริวิกรัยพงศ์

	 	 (๒)	นายอานนท์	ทับเที่ยง

	 ๕)	ด้านกฎหมาย	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	นายจิตรนรา	นวรัตน์

	 	 (๒)	ร้อยโท	ดร.	ธนกฤษฎ์	เอกโยคยะ

	 ๖)	ด้านเศรษฐศาสตร์	จ�านวน	๒	คน	คือ

		 	 (๑)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภักดี	มะนะเวศ

	 	 (๒)	ศาสตราจารย์อารยะ	ปรีชาเมตตา

	 ๗)	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน	จ�านวน	๒	คน	คือ

	 	 (๑)	พลต�ารวจโท	เกียรติพงศ์	ขาวส�าองค์

	 	 (๒)	นายต่อพงศ์	เสลานนท์

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัฯ	

จ�านวน	 ๑๕	 คน	 ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ	ชุดนี้

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 

ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว	(วฒุสิภาต้องพจิารณา

ให้เสร็จภายใน	๖๐	วัน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๓๖	นับแต่

วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔)	(เรื่องด่วนที่	๒)	

ทีป่ระชุมได้ลงมตใินวาระทีห่น่ึง	รบัร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว

ไว้พิจารณา	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะ

หน่ึงเพือ่พจิารณา	จ�านวน	๒๑	คน	ก�าหนดการแปรญตัตภิายใน	

๗	วันท�าการ	

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการให้

ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

รายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ

สขุภาพหลงัวิกฤต	COVID–19	ซึง่คณะกรรมาธิการการท่องเทีย่ว

พิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่

ประชุมเพ่ือขอให้น�าระเบียบวาระเรือ่งท่ีเสนอใหม่ล�าดบัท่ี	๖.๒	

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 ประธานของ

ที่ประชุมจึงด�าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	

ขอให้วุฒสิภาพจิารณาเพือ่มมีตมิใิห้เปิดเผยบนัทกึการประชมุ

ลับ	 จ�านวน	๔	 ครั้ง	 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์

และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์	 (ตามมาตรา	๑๒๙	วรรคหก

ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย)	(ระเบยีบวาระที	่๖.๒)

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ

ประชุมลบัของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพทัิกษ์และเทดิทนู

สถาบันพระมหากษัตริย์	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑๔/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๒	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๕/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๗/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๘/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสรจ็แล้ว	รายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	แนวทางการขบัเคลือ่น

ตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด-19	 :	การปรับตัวของ

แรงงานทกุกลุม่ทกุช่วงวยั	เพือ่ความก้าวหน้า	มัน่คงและยัง่ยนื		

ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบ

วารที่	๔.๒)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่
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ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 จากนั้น	ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	ดังนี้

	 ๑.	ร่างพระราชกฤษฎีกาการก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต

ช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายใุบอนญุาตแทนการยืน่ค�าขอต่อ

อายุใบอนุญาต	 พ.ศ.	 ....	 (วุฒิสภาต้องพิจารณาว่าจะมีมติ

ทักท้วงหรือไม่ทักท้วง	 ภายใน	๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร่าง

พระราชกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๑๒	วรรคสามแห่งพระราชบญัญัติ

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่จะครบก�าหนดในวนัที	่๑๖	กมุภาพนัธ์	

๒๕๖๔)	(ระเบียบวาระที่	๖.๑)	

	 ที่ประชุมได้รับทราบการตราพระราชกฤษฎีกาการ

ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบ

อนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	พ.ศ.	....	โดยมิได้

มีข้อทกัท้วงและให้แจ้งผลการพจิารณาไปยงัคณะรัฐมนตรีเพือ่

ทราบต่อไป

	 ๒.	 (ร่าง)	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ตามมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติ

แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(ระเบียบวาระที่	๖.๓)	

	 ที่ประชุมได้รับทราบ	 (ร่าง)	 แผนการปฏิรูปประเทศ	

(ฉบับปรับปรุง)	 ตามมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติแผนและ

ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 ร่างพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏใน

ระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้

	 ๑.	ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๓	(สมัย

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วันพฤหสับดทีี	่๒๑	มกราคม	๒๕๖๔	

และครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันพฤหัสบดีที่	

๒๘	มกราคม	๒๕๖๔	ทีป่ระชมุได้พจิารณารบัทราบรายงานผล

การด�าเนินการตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชก�าหนดให้อ�านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยา	 และฟื้นฟู

เศรษฐกจิและสงัคม	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๖	(สมัย

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วนัพฤหสับดทีี	่๒๘	มกราคม	๒๕๖๔	

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินการตาม

มาตรา	๑๗	แห่งพระราชบญัญัตกิารบรหิารหนีส้าธารณะ	พ.ศ.	

๒๕๔๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๙	(สมัย

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วนัพฤหสับดทีี	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	

ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบ

ประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	รายงานประจ�าปี	

๒๕๖๒	 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยและรายงาน

ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(เดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๖๓)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องรับรองรายงานการประชุม	 ซึ่งท่ีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	จ�านวน	๒	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๒	

พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งสอง)	วันอังคารที่	๓	

พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้ง	 ๒	

ครั้ง	โดยไม่มีการแก้ไข

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	 ศาล

แขวงพยัคฆภูมิพิสัยและศาลแขวงเวียงป่าเป้า	 เป็นศาลจังหวัด	

พ.ศ.	....	ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว	(เป็นร่างพระราช

บญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ	วฒิุสภาต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน	๓๐	

วัน	 ตามมาตรม	 ๑๓๖	 ของรัฐธรรมนูญ	 นับแต ่ วันที่
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๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔)	(เรื่องด่วนที่	๑)	

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	

จ�านวน	๒๑	คน	โดยมีก�าหนดการแปรญตัตภิายใน	๗	วนัท�าการ	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

ก�ากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง	วิทยโุทรทศัน์	และ

กิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จ

ภายใน	๖๐	วัน	ตามมาตรา	๑๓๖	ของรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภา

ได้มีมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	ซึ่งเมื่อ

ส้ินสุดสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สองแล้วเหลือเวลา

พิจารณาอีก	๓	วัน)	(เรื่องด่วนที่	๒)	

	 ที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม	 เห็นชอบด้วยกับสภา

ผู้แทนราษฎร	๑๙๔	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	๓	 เสียง	 งดออกเสียง	

๑๕	 เสียง	 และไม่ลงคะแนนเสียง	 ๑	 เสียง	 พร้อมทั้งมีมติ

เห็นชอบด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ต่อจากน้ัน	 ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	การบรหิารจดัการ

ด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นสมควรด�าเนินการไกล่เกลี่ย	 ประนีประนอมข้อพิพาท

ในด้านสทิธมินษุยชน	ซึง่คณะกรรมาธกิารกจิการองค์กรอสิระ

ตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 “การขับเคลื่อน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”	 (Anti-Corruption	 Education)	

ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พิจารณาแล้วเสร็จ	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา

ด�าเนินการต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	 ศาลแขวง

พยัคฆภูมิพิสัย	 และศาลแขวงเวียงป่าเป้า	 เป็นศาลจังหวัด	

พ.ศ.	....

	 เห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 ร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ

กิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรือ่ง	แจ้งเหตขุดัข้องทีท่�าให้ไม่สามารถถ่ายทอดสดการ

ประชุมวุฒิสภาผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้

	 เนื่องจากในวันอังคารที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	มีการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปราย

ท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 โดยมีการ

ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาซ่ึง

มช่ีองสญัญาณเพียงช่องเดียว	ดงันัน้	การประชมุวฒิุสภาในครัง้นี้

จงึมเีหตขุดัข้องทีท่�าให้ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชมุผ่าน

ทางสถานีวิทยโุทรทัศน์รฐัสภาได้ตามข้อบังคบั	ข้อ	๑๓	อย่างไร

ก็ตาม	 ประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม

วุฒิสภาผ่านช่องทาง	 Facebook	 Live	 ของวุฒิสภาและ

โทรทัศน์วงจรปิด	(ระบบ	Internet	Protocol	Television	:	

IPTV)	ของวุฒิสภา	และนอกจากนี้	ยังถ่ายทอดสัญญาณเสียง

การประชุมผ่านทางระบบเสียงตามสายของวุฒิสภาด้วย

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เร่ืองด่วน	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 (ตามมาตรา	 ๑๓	 แห่ง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๐)	 ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมลับ
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ตามทีค่ณะกรรมาธกิารสามญัฯ	ร้องขอ	ตามข้อบงัคบั	ข้อ	๑๑๒	

วรรคสอง	 เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ

ส่วนท่ีเป็นรายงานลับ	หลังจากด�าเนินการประชุมลับเสร็จสิ้น

แล้วประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการโดยเปิดเผย	 โดยที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา	 ๑๒๐	 วรรคห้า	

บญัญตัว่ิา	การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกหรอืให้ความเหน็ชอบ

ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใด	 ให้กระท�าเป็นการลับ	 เว้นแต่ที่มี

บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ	 ดังนั้น	 ประธานของ

ทีป่ระชุมจงึด�าเนนิการให้สมาชิกฯ	ออกเสยีงลงคะแนนให้ความ

เห็นชอบบุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจการ

แผ่นดิน	 โดยมีบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจ

การแผ่นดิน	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ผูต้รวจการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๘	(๑)	ผูม้คีวามรู	้ความ

เชี่ยวชาญ	และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่น

ดินไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า	 หรือ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต�่ากว่ากรมตามที่คณะ

กรรมการสรรหาประกาศก�าหนด	 โดยต้องด�ารงต�าแหน่ง

ดงักล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี	จ�านวนสองคน	ประกอบด้วย

	 ๑)	นายกุลกุมุท	สิงหรา	ณ	อยุธยา

	 ๒)	รองศาสตราจารย์อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

	 ซึง่ทีป่ระชมุได้ลงมตเิพือ่ให้ความเหน็ชอบบุคคลผูไ้ด้รบั

การเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิด้วยวธิกีารใช้

บตัรออกเสียงลงคะแนนลับในคูหา	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๖๙	วรรค

หนึ่ง	(๓)	ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน	ดังนี้

	 ๑)	นายกุลกุมุท	สิงหรา	ณ	อยุธยา

	 	 -	ให้ความเห็นชอบ	 ๓๒	คะแนน

	 	 -	ไม่ให้ความเห็นชอบ	 ๑๕๐	คะแนน

	 	 -	ไม่ออกเสียง	 	 ๓๐	คะแนน

	 ๒)	รองศาสตราจารย์อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

	 	 -	ให้ความเห็นชอบ	 ๑๘๑	คะแนน

	 	 -	ไม่ให้ความเห็นชอบ	 ๑๘	คะแนน

	 	 -	ไม่ออกเสียง	 	 ๑๓	คะแนน

	 ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า	 นายกุลกุมุท	

สิงหรา	ณ	อยุธยา	 ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อย

กว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	

คือ	น้อยกว่า	๑๒๕	คะแนน	จึงเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากวุฒิสภาให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ส่วนรองศาสตราจารย์อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์	ได้รับ

ความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา	 คือ	 ไม่น้อยกว่า	 ๑๒๕	

คะแนน	 จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 จากนั้น	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	 ขอให้

วฒุสิภาพจิารณาเพือ่มมีตมิใิห้เปิดเผยบนัทกึการประชุมจ�านวน	

๘	 ครั้ง	 และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�า

หน้าท่ีตรวจสอบประวัติความประพฤติ	 และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผูต้รวจการแผ่นดนิ	(ตามมาตรา	๑๒๙	วรรคหก	ของรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย)	(ระเบียบวาระที่	๖)

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ

ประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวัต	ิความประพฤติ	และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคล

ผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิ	จ�านวน	

๘	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑	วันจันทร์ที่		 		๒		พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒	วันจันทร์ที่		 ๒๓		พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๓	วันจันทร์ที่		 ๓๐		พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๔	วันอังคารที่				๘		ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๕	วันอังคารที่		๑๕		ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๖	วันอังคารที่		๒๒		ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๗	วันจันทร์ที่		 ๑๘		มกราคม	๒๕๖๔

	 ครั้งที่	๘	วันจันทร์ที่		 ๒๕		มกราคม	๒๕๖๔

	 และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท�า

หน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 จากน้ัน	ท่ีประชุมพจิารณาเรือ่งท่ีเสนอใหม่ซึง่ไม่ปรากฏ

ในระเบียบวาระการประชุม	 คือ	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติ

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง

ของรฐั	เพิม่เตมิ	ซึง่พลเอก	บญุสร้าง	เนยีมประดษิฐ์	เป็นผูเ้สนอ	
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ข้ึนมาให้ทีป่ระชมุพจิารณา	ซึง่ท่ีประชมุมมีตเิหน็ชอบ	ประธาน

ของที่ประชุมจึงด�าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว	

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง	พลเอก	 เฉลิมพล	ศรีสวัสดิ์	 เป็น

กรรมาธิการในคณะกรรมาธกิารการทหารและความมัน่คงของ

รัฐเพิ่มเติม	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๓๕

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการพิจารณาศึกษา	

ติดตาม	 เสนอแนะ	 และเร่งรัดการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 และ

ยุทธศาสตร ์ชาติส�าหรับภารกิจขององค ์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ของคณะกรรมาธิการกิจการ

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	การเงิน	

และการคลงั	ตามรายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	ความรอบรู้

ทางการเงินของประชาชนไทย	(Financial	Literacy)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	เรื่อง	การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	ซึ่ง

นายสุรเดช	 จิรัฐิติเจริญ	 เป็นผู ้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๑)	เป็นเรื่องที่เลื่อน

มาจากการประชมุวฒิุสภา	ครัง้ที	่๑๖	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้

ที่สอง)	วันจันทร์ที่	๒๕	มกราคม	๒๕๖๔

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การลดอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟกับ

ถนน	 ซ่ึงนายอ�าพล	 จินดาวัฒนะ	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถามนายก

รัฐมนตรี	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๒)	เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการ

ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๐	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	

วันจันทร์ที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

	 ๓.	กระทู้ถาม	เรื่อง	ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรรมเพื่อก�าหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการ

สนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	ซึง่

นายชลติ	แก้วจนิดา	เป็นผูต้ัง้ถาม	ถามรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(ระเบียบวาระที่	๓.๑.๓)	เป็นเรื่องที่เลื่อน

มาจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๐	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

	 โดยกระทู้ถามล�าดับท่ี	 ๓.๑.๑	 ถึงล�าดับที่	 ๓.๑.๓	

รัฐมนตรีผู ้ รับผิดชอบในการตอบกระทู ้ถามติดภารกิจ

ไม่สามารถมาตอบกระทูถ้ามได้	จงึขอเลือ่นการตอบกระทูถ้าม

ทั้งสามกระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน

	 กระทู้ถามด้วยวาจา

	 กระทู้ถาม	เรื่อง	การด�าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มอัตราการ

เกิดของเด็กไทย	ซึ่งนายค�านูณ	สิทธิสมาน	เป็นผู้ตั้งถาม	ถาม

นายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	๓.๒)	เนื่องจากรัฐมนตรีผู้รับ

ผิดชอบในการตอบกระทู้ถาม	 ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ

กระทูถ้ามด้วยวาจาได้และขอเลือ่นการตอบโดยไม่ก�าหนดเวลา	

จึงท�าให้กระทู้ถามดังกล่าวเป็นอันตกไป	 หากสมาชิกยัง

ประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา	 ก็ให้เสนอใหม่เพื่อ

พิจารณาในคราวถัดไป	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๖	วรรคสอง

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรือ่งด่วนร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิี

พิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว	(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	

วฒุสิภาต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน	๓๐	วนั	ตามมาตรา	๑๓๖	

ของรัฐธรรมนูญ	 นับแต่วันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ซึ่งเมื่อ

สิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สองแล้วเหลือเวลา

พิจารณาอีก	๑๖	วัน)	

	 ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัร่างพระราชบญัญตัิ

ดังกล่าวไว้พิจารณา	 เน่ืองจากที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติให้

พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สองโดย

กรรมาธิการเต็มสภาตามญัตติที่สมาชิกฯ	เสนอ	ตามข้อบังคับ	

ข้อ	 ๑๒๓	 วรรคสอง	 ประธานของที่ประชุมจึงด�าเนินการให้
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ทีป่ระชุมพิจารณาในวาระทีส่อง	และลงมตใินวาระท่ีสามเห็นชอบ

ด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 ๒๑๓	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 ๑	 เสียง	

งดออกเสียง	๓	เสียง	และไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง	พร้อมทั้ง

มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภา	 เพื่อส่งไป

ยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 เรื่องที่เสนอใหม่	ล�าดับที่	๖.๑	ขอให้วุฒิสภาพิจารณา

เพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

การศึกษา	 ครั้งที่	 ๒๕/๒๕๖๓	 วันพุธที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	

บางส่วน	 (ตามมาตรา	 ๑๒๙	 วรรคหก	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย)	 (ระเบยีบวาระท่ี	๖.๑)	 ท่ีประชมุได้พจิารณา

และลงมตมิใิห้เปิดเผยบันทกึการประชมุของคณะกรรมาธกิาร

การศึกษา	จ�านวน	๑	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	๒๕/๒๕๖๓	วันพุธที่	๒	

ธันวาคม	๒๕๖๓	บางส่วน

	 หลงัจากนัน้	ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิาร

พิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	การปฏิรูปองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้

ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	....	และ

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการปกครองท ้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล ้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๑)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์

ที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การเข้าถึง

บทบญัญตัขิองกฎหมายตามพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจัด

ท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย	พ.ศ.	

๒๕๖๒	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรม	 และ

การต�ารวจพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	เป็นเรื่อง

ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๑	 (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการ

ต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหา

จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กรณีศึกษา	การ

บริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ	

(Intelligent	Transport	System	:	ITS)	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 	 จากนั้น	ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๗	เรื่อง

อื่น	ๆ	ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ

เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ	และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (ขอขยายเวลาออกไปอีก	 ๘	 วัน)	

(ระเบียบวาระที่	 ๗)	 โดยก�าหนดเวลาการพิจารณาของคณะ

กรรมาธกิารสามญัฯ	จะครบก�าหนดในวนัจนัทร์ที	่๒๒	กุมภาพนัธ์	

๒๕๖๔	ประธานคณะกรรมาธกิารสามัญฯ	(พลเอก	ทวปี	เนตรนยิม)

จึงขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ	

ออกไปอีก	๘	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕	วรรคสอง	

	 ที่ประชุมเห็นชอบ

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรือ่ง	 รายงานสรุปผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 และรายงานสรุปผลการด�าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓

	 ด้วยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต	ิในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต	ิ
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คณะกรรมการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติ	และคณะกรรมการปฏรูิป

ประเทศได้เสนอรายงานสรปุผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 และรายงานสรุปผลการด�าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 มายังวุฒิสภาเพื่อ

พิจารณารับทราบตามมาตรา	 ๒๔	 วรรคสอง	 แห่งพระราช

บญัญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	และมาตรา	๒๕	

วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการ

ปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ในการนี้ส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาจะด�าเนินการแจกรายงานทั้งสองเรื่องดังกล่าวให้แก่

สมาชกิวฒุสิภาเพือ่พจิารณาศกึษาเป็นการล่วงหน้าก่อนบรรจุ

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา	โดยสมาชิกวุฒิสภาสามารถ

รับรายงานดังกล่าวได้ในวันอังคารที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	

ณ	บรเิวณหน้าห้องประชมุวฒุสิภา	อาคารรฐัสภา	 (เกยีกกาย)	 ชัน้	 ๒

และหลังจากนี้สามารถติดต่อขอรับได้	 ณ	 ส�านักการประชุม	

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	อาคารรัฐสภา	(เกียกกาย)	ชั้น	๒	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(วฒุสิภาต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน	๖๐	วนั	ตามมาตรา	๑๓๖	

ของรัฐธรรมนูญ)	(เรื่องด่วนที่	๑)	

	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 และลงมติในวาระ

ที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	๒๐๔	 เสียง	และงด

ออกเสยีง	๓	เสยีง	พร้อมทัง้มมีตเิหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน	(ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕)	(เรื่องด่วน

ท่ี	 ๒)	 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	 พลต�ารวจตร	ี

ปิยะพันธ์	 ปิงเมือง	 ข้าราชการพลเรือนสามัญ	ต�าแหน่ง	 รอง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือ

ทดแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 และได้เสนอรายชื่อดังกล่าวมายัง

วุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา	 ๔๓	 แห่ง

พระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ	 พ.ศ.	๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ	(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยทีข้่อบงัคบั	ข้อ	๑๐๕	

วรรคหนึ่ง	ก�าหนดว่า	 เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้

บุคคลด�ารงต�าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย	 ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหน่ึง	

มีจ�านวนไม่เกินสิบห้าคน	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	

ความประพฤต	ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ด้รบั

การเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐานอันจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งน้ันเป็นกรณี	 ๆ	

ไป	 ในการน้ี	 ประธานของท่ีประชุมจึงขอปรึกษาต่อที่ประชุม

เพื่อก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการสามัญฯ	โดยมีสมาชิกฯ	เสนอ

ให้ท่ีประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 จ�านวน	 ๑๕	 คน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมาธกิารสามัญฯ	

จ�านวน	๑๕	คน	โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสรจ็

ภายใน	๖๐	วัน

	 จากน้ัน	 ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเชิง

นโยบายการบริหารจัดการธุรกิจสายการบินธุรกิจสนับสนุน	

และบุคลากรการบิน	 ช่วงวิกฤติ	 COVID	 –	 19	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที	่

๔.๑)	 เป็นเรื่องท่ีเลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังที่	 ๒๓	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันจันทร์ที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	

๒๕๖๔	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การบูรณาการ

อุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ	ส่วนเศรษฐกิจ
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การบินส�าหรับการแพทย์และดูแลสุขภาพ	 (Aviation	

Economy	 for	 Medical	 Care)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

คมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	เป็นเรื่องที่

เล่ือนมาจากการประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่๒๓	(สมยัสามญัประจ�า

ปีครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเชิง

นโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน	:	

การบริหารและการจัดการภาวะแล้ว	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้าพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๔.	 รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	การสรรหาผูส้มัคร

รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยกระบวนการเลือกตั้ง

ขัน้ต้น	(Primary	Vote)	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๔)	

เนือ่งจากคณะกรรมาธกิารกจิการองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ

ขอเลือ่นการพจิารณารายงานดงักล่าวออกไปก่อน	ซึง่ท่ีประชุม

มีมติเห็นชอบ

	 ต่อจากนัน้	ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งทีเ่สนอใหม่	รายงาน

ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของกองทุนการออมแห่งชาติ	 (ตามมาตรา	

๕๖	แห่งพระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๔)	

(ระเบียบวาระที่	๖.๑)		

	 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม	

ดังนี้

	 ๑.	 สรุปผลการด�าเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 ระหว่างวันที่	๑	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓	–	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

มีการประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้น	จ�านวน	๒๔	ครั้ง

	 ใช้เวลาในการประชมุทัง้สิน้	๑๔๗	ชัว่โมง	๑๐	นาท	ีโดย

ประมาณ

	 ใช้เวลาในการปรกึษาหารอืปัญหาทีเ่กีย่วกบัความเดอืดร้อน

ของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใดก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม	 ตามข้อบังคับ	 ข้อ	 ๑๘	 จ�านวน	 ๑๐	 ครั้ง	 ใช้เวลา	

๖	ชั่วโมง	๕๐	นาที

	 ผลการด�าเนินงานด้านกฎหมาย

	 (๑)	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	จ�านวน	๘	ฉบับ	โดย

วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	 ๗	 ฉบับ	

และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 จ�านวน	

๑	ฉบับ

	 (๒)	 พิจารณารับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา	 จ�านวน	

๑	ฉบับ

	 ผลการด�าเนินงานด้านกระทู้ถาม

	 มีกระทู้ถามที่รับมาด�าเนินการ	 จ�านวน	 ๔๘	 กระทู้	

จ�าแนกเป็น

	 (๑)	กระทู้ถามเป็นหนังสือ	จ�านวน	๓๓	กระทู้

	 เป็นกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม	 จ�านวน	 ๒๙	

กระทู้

	 	 -	ตอบแล้ว	 จ�านวน	๘	กระทู้

	 	 -	ค้างตอบ	 จ�านวน	๑๔	กระทู้

	 	 -	ขอถอน	 จ�านวน	๗	กระทู้

	 เป็นกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา	จ�านวน	

๔	กระทู้

	 	 -	ตอบแล้ว	 จ�านวน	๑	กระทู้

	 	 -	รอตอบ	 จ�านวน	๓	กระทู้

	 (๒)	กระทู้ถามด้วยวาจา	จ�านวน	๑๕	กระทู้

	 	 -	ตอบแล้ว	 จ�านวน	๕	กระทู้

	 	 -	ตกไป	 จ�านวน	๑๐	กระทู้

	 ผลการด�าเนินงานด้านอื่น	ๆ

	 (๑)	พจิารณาเลอืกหรอืให้ความเหน็ชอบบคุคลให้ด�ารง

ต�าแหน่งใด	ๆ	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 หรือกฎหมาย

อื่น	 จ�านวน	๔	ครั้ง	ใน	๓	องค์กร
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	 (๒)	 พิจารณารายงานประจ�าปีหรือรายงานอ่ืนของ

หน่วยงานหรือองค์กรต่าง	ๆ	 จ�านวน	๑๒	ฉบับ

	 (๓)	 พิจารณารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการ

ตามแผนปฏิรูปประเทศ	 ตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญ

จ�านวน	๒	ฉบับ

	 (๔)	พิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

และการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 จ�านวน	 ๑	 เรื่อง

	 (๕)	พิจารณาญัตติ	 จ�านวน	๑	เรื่อง

	 (๖)	 พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะ

กรรมาธิการ	จ�านวน	๓๘	ฉบับ

	 ๒.	 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราช

กฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่

สอง	พ.ศ.	๒๕๖๔	ตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

ที่ประชุมรับทราบ

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

]]]]]
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ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา	

	 ระเบยีบวาระที	่๖	เร่ืองอ่ืน	ๆ 	คือ	ต้ังกรรมาธิการวสิามัญ

พจิารณาร่างพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ	

พ.ศ.	 ....	 และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	 แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๖.๑)	

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายศิลปวิชญ์	น้อยสมมิตร	เป็น

กรรมาธิการ	แทนนายจิรายุ	ห่วงทรัพย์

	 ต่อจากนั้น	ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้

	 สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง

	 ครั้งที่	๓	วันอังคารที่	๑	กันยายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๔	วันพุธที่	๒๓	และวันพฤหัสบดีที่	๒๔	กันยายน	

๒๕๖๓

	 สมัยวิสามัญ

	 ครั้งที่	๑	วันจันทร์ที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๒	วันอังคารที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ทีป่ระชุมได้รบัรองรายงานการประชุมทัง้	๔	คร้ังดังกล่าว

	 พิจารณาเรื่องด่วน	คือ

	 ๑.	 ญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับ

การประชุมรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๖๓	ข้อที่	๓๑	ให้รัฐสภามีมติขอ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าท่ีและ

อ�านาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๐	(๒)	ซึ่ง	นาย

ไพบูลย์	นิติตะวัน	และนายสมชาย	แสวงการ	เป็นผู้เสนอ	(ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)	ซึ่งเลื่อนการพิจารณามาจากการ

ประชมุร่วมกนัของรฐัสภา	ครัง้ที	่๒	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ที่

สอง)				วันอังคารที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของรัฐสภาตาม

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๐	(๒)

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

	 ๒.	 ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรอง

ผลติภณัฑ์ยานยนต์ของอาเซยีน	(ASEAN	Mutual	Recognition	

Arrangement	 on	 Type	 Approval	 for	 Automotive	

Products)	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๒)

	 ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับข้อตกลงฯ	 ตามที่คณะ

รัฐมนตรีเสนอ

	 ๓.	 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	

(Regional	 Comprehensive	 Economic	 Partnership	

Agreement	 :	 RCEP)	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ใน

ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๓)

	 ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบกับความตกลงฯ	ตามทีค่ณะ

รัฐมนตรีเสนอ

	 ๔.	ร่างพระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	ซึง่	คณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)

	 เม่ืออภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธาน

รัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไป

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 มีสมาชิกฯ	เสนอญตัตขิอเลือ่นระเบยีบวาระการประชมุ

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๒	 (๒)	 โดยขอน�าร่างพระราชบัญญัติ

ต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	และ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 ขึ้นมา

พจิารณาก่อนการพจิารณาร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่..)	พทุธศักราช	....	(แก้ไขเพิม่เตมิมาตรา	

๒๕๖	และเพิม่หมวด	๑๕/๑)	ซึง่คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสร็จ

แล้วซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
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]]]]]

	 ประธานรัฐสภาจึงได ้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมลงมติ	ตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	ร่างพระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	ซึง่	คณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๑)	 โดย

เป็นการพจิารณาต่อจากการประชุมร่วมกนัของรฐัสภา	ครัง้ท่ี	๓

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันอังคารที่	 ๙	 กุมภาพันธ	์

๒๕๖๔

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัตฉิบับนี	้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญ	

จ�านวน	๔๙	คน	 เพือ่พจิารณาโดยในสดัส่วนของพรรคภูมใิจไทย

จ�านวน	๓	 คน	 ไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็น

กรรมาธิการ	ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	๑	รับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัตฉิบับนี	้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญ

จ�านวน	๔๙	คน	เพือ่พจิารณา	โดยในสดัส่วนของพรรคภมิูใจไทย

จ�านวน	๓	 คน	 ไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็น

กรรมาธิการ	ก�าหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ต่อจากน้ัน	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

เพิม่เติม	(ฉบับท่ี	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิม่เติมมาตรา	๒๕๖	

และเพิม่หมวด	๑๕/๑)	ซึง่คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับนี้	ในวาระ

ที่	๒	จนถึงมาตรา	๔	เพิ่มหมวด	๑๕/๑	การจัดท�ารัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่	 มาตรา	 ๒๕๖/๑	 ถึงมาตรา	 ๒๕๖/๑๙	 (มาตรา	

๒๕๖/๓)	ประธานรฐัสภาได้สัง่เลือ่นการพจิารณาร่างรฐัธรรมนญูฯ 

ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รบัหลกัการแห่งร่างพระราชบญัญตั	ิจ�านวน	๒	ฉบับ	คอื

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	....

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน

วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 เรือ่ง	การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ของ

หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	(IPU)	สหภาพสมาชิก

รฐัสภาเอเชยีและแปซฟิิก	(APPU)	และสมชัชารฐัสภาอาเซยีน	

(AIPA)	 ในวันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 โดยเริ่ม

ประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	

๕	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	ณ	ห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

	เพิม่เตมิ	(ฉบบัท่ี	..)	พทุธศกัราช	....	(แก้ไขเพิม่เติมมาตรา	๒๕๖	

และเพิม่หมวด	๑๕/๑)	ซึง่คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	 ๓.๑)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	วันพุธที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	๔	เพิ่มหมวด	๑๕/๑	

การจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 มาตรา	 ๒๕๖/๑	 ถึงมาตรา	

๒๕๖/๑๙	(มาตรา	๒๕๖/๓)	และเมื่อการพิจารณาวาระที่สอง

เสร็จสิ้นแล้วประธานรัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา	 ๒๕๖	 (๕)	

ก�าหนดว่า	 เมื่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 วาระที่สอง

เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน	 เม่ือพ้นก�าหนดนี้แล้วให้รัฐสภา

พิจารณาในวาระที่สามต่อไป

	 	 จากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้ให้เลขาธิการรัฐสภาเชิญ

พระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	

ให้ที่ประชุมรับทราบ
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การประชุมร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภา พรรค
ร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และผู้แทนวิป
วุฒิสภา 
	 วันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมประธาน

รฐัสภา	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	

เป็นประธานการประชมุร่วมกันระหว่างประธานรฐัสภา	พรรค

ร่วมรัฐบาล	 พรรคร่วมฝ่ายค้าน	 และผู้แทนวิปวุฒิสภา	 โดยมี	

นายวิรัช	 รัตนเศรษฐ	 ประธานกรรมการประสานงานสภา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาของ
สหประชาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๔ 
 วันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ประกอบด้วย	 น.ส.เพชรดาว	 โต๊ะมีนา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา

ว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ	 น.ส.ธีรรัตน์	 ส�าเร็จวาณิชย์	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 และนายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 สมาชิก

วุฒิสภา	 ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา

ของสหประชาชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

(The 2021 Parliamentary Hearing at the United Nations: 

Virtual	 event)	 ซึ่งจัดโดยสหภาพรัฐสภาร่วมกับสมัชชาใหญ่

สหประชาชาต	ิภายใต้หวัข้อหลกั	“การต่อต้านการทจุรติเพือ่เรยีกคนื

ความเช่ือมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินและเพิ่มโอกาส

ผูแ้ทนราษฎร	นายสทุนิ	คลงัแสง	ประธานกรรมการประสานงาน

พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 นายมหรรณพ		

เดชวิทักษ์	 นายสมชาย	 แสวงการ	 นางวรารัตน์	 อติแพทย	์

สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะผู้แทนวิปวุฒิสภา	 และสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมประชุม	 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ในวันที่	๒๔	–	๒๕	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๔	 เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	จ�านวน	

๒	เรือ่งคอื	ร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพ่ิมเตมิ

(ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 มาตรา	 ๒๕๖	 และเพิ่ม

หมวด	 ๑๕/๑)	 และ	 ร่าง	 พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	

พ.ศ.	....	รวมถึง	เรื่องด่วนที่ค้างมาจากการพิจารณา	เมื่อคราว

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๓	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	วันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จ�านวน	๒	 เรื่อง	คือ	

ร่าง	พ.ร.บ.ต�ารวจแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	 และ	 ร่าง	พ.ร.บ.ส่งเสรมิ

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....		

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ
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แถลงเรื่องการลงคะแนนเสียงในการขอเปิด
อภปิรายไม่ไว้วางใจฯ
	 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	

อาคารรัฐสภา	 นพ.สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ท่ีปรึกษาประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร	พร้อมด้วย	น.ส.โสมอุษา		บรูณะเหต	ุรองเลขาธกิาร

สภาผูแ้ทนราษฎร	และน.ส.สติาวร์ี			ธรีวริฬุห์	ผูอ้�านวยการส�านกั

สารสนเทศ	 แถลงข่าวถึงกรณีที่	 นายพิธา	 	 ลิ้มเจริญรัตน์	 ส.ส.	

พรรคก้าวไกล	 ให้สมัภาษณ์ถงึการลงคะแนนงดออกเสยีงในญตัติ

ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี	 ร.อ.ธรรมนัส	 	 พรหมเผ่า

รมช.เกษตรและสหกรณ์	 โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเครื่องลง

คะแนนผิดพลาดน้ัน	 ขอยืนยันว่าระบบการลงคะแนนของทาง

สภามีความเทีย่งตรง	ไม่มีความผดิพลาดทางเทคนคิ	และเครือ่งมอื

ที่ใช้มีความถูกต้องแม่นย�า	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 โดยผลที่ปรากฏ

มีความตรงไปตรงมา	 ถ้ากดปุ่มเห็นด้วย	 คะแนนจะแสดงผลว่า

เหน็ด้วย	 ถ้ากดปุม่ไม่เหน็ด้วย	 คะแนนจะแสดงผลว่าไม่เหน็ด้วย

การพัฒนา”	 (Fighting	 corruption	 to	 restore	 trust	 in	

government	 and	 improve	 development	 prospects)	

ส�าหรับการประชุมในวันนี้มีการอภิปรายใน	๒	หัวข้อย่อย	ได้แก่	

นโยบายต่อต้านการทุจริตที่ค�านึงถึงมิติทางเพศ	 และมาตรการ

ส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต	อาทิ	การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

และการรับผลประโยชน์	 การแจ้งเบาะแสการทุจริต	 และ

การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองหรือในการเลือกตั้ง	

	 ในการนี้	 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 สมาชิกวุฒิสภา	

ในฐานะผูแ้ทนรฐัสภาไทย	ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภปิราย

เกี่ยวกับมาตรการส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต	 โดยน�าเสนอ

แนวปฏิบัติที่ดีของรัฐสภาไทย	 ได้แก่	๑)	การปรับปรุงกฎหมาย

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการทุจริต	 (The	 UN	 Convention	 Against	

Corruption:	UNCAC)	คอื	พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	๒)	 การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ	เมือ่ปี	๒๕๕๙	และ	๓)	โครงการส่งเสรมิบ้านเมอืง

สจุรติซึง่รเิริม่โดยประธานรฐัสภา	ในปี	๒๕๖๓		ทีเ่น้นย�า้บทบาท

น�าของสมาชิกรัฐสภาในการเป็นแบบอย่างของความสุจริตและ

การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม		

และหากกดปุ่มงดออกเสียง	 คะแนนจะแสดงผลว่างดออกเสียง	

ซึ่งกรณีที่สมาชิกฯ	 ระบุว่า	 มติที่ปรากฏไม่ตรงตามที่กดปุ่มลง

คะแนนไปนั้น	 ในอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว

โดยมีสาเหตุ	 ๒	 ประการ	 คือ	 ๑.	 กดปุ่มแสดงตน	 แต่ไม่ได้กด

ปุ่มลงมติ	 หรือ	 ๒.	 กดปุ่มแสดงตน	 แต่กดปุ่มลงมติไม่ทันก่อน

ประธานจะสั่งให้ปิดการโหวต	 ซึ่งถือว่าเป็น	 Human	 Error	

อย่างไรก็ตาม	 ขอให้มั่นใจในการใช้งานระบบลงคะแนนว่ามี

การแสดงผลอย่างถูกต้องและในการลงมติไม่ไว้วางใจในวันนั้น																												

มีผู้ลงคะแนนจ�านวนมากถึง	 ๔๐๐	 กว่าคน	 ซึ่งไม่มีผู้พบปัญหา

ในลักษณะเช่นนี้	 จึงเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ได้ยากว่าใครถูก	 หรือผิด

ด้าน	 น.ส.สิตาวีร์	 	 ธีรวิรุฬห์	 ผู ้อ�านวยการส�านักสารสนเทศ	

ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ในฐานะทีด่แูลด้านเทคนคิ

ระบบการลงคะแนนในห้องประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า	 ระบบการ

ลงคะแนนในห้องประชมุมคีวามพร้อมสมบรูณ์	๑๐๐	เปอร์เซน็ต์	

และทกุครัง้ก่อนทีจ่ะมกีารประชมุจะมกีารทดสอบความพร้อมของ

ระบบทัง้หมด	ทัง้ระบบภาพ	เสยีง	ไฟ	และระบบการประชมุ	โดย

ขอยนืยนัว่าระบบการลงคะแนนไม่มคีวามผดิพลาดอย่างแน่นอน	

เพราะการแสดงผลจะเป็นไปตามสิ่งที่สมาชิกฯ	 กดปุ่มที่เครื่อง	

เมือ่กดปุม่ใด	ผลจะปรากฏตามนัน้	เป็นการแสดงผลอย่างตรงไป

ตรงมา	และหากไม่ตรงสมาชกิฯ	สามารถทกัท้วงได้ทนัท	ีจนกว่า

ประธานในทีป่ระชมุจะส่ังปิดการออกเสยีงลงคะแนน	ในส่วนของ

ด้านเทคนคิของระบบการลงคะแนนโหวตนัน้	ขอให้ความม่ันใจว่า	

มีความพร ้อมใช ้งานอย ่างสมบูรณ ์	 ไม ่มีความผิดพลาด

แต่ประการใด	 
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ย�้าการ
ลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.
	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 กล่าวถึงกรณี	 ส.ส.

ลงมตใินญตัตขิอเปิดอภปิรายท่ัวไปเพือ่ลงมตไิม่ไว้วางใจรฐัมนตรี

รายบุคคลไม่เป็นไปตามมติพรรค	 และแต่ละพรรคมีการตั้ง

กรรมการสอบสวนว่า	 ประเด็นนี้ไม่ควรมองในมิติเสถียรภาพ

ของรัฐบาล	ความเป็นเอกภาพของพรรคฝ่ายค้าน	หรือมารยาท

ทางการเมอืงเพยีงอย่างเดียว	จ�าเป็นต้องมองในมมุของหลกัการ

และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อการท�าหน้าที่ของ	 ส.ส.ด้วย	

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับความเป็นอิสระ	 และเอกสิทธิ์ของ	 ส.ส.ไว้ในหลายส่วน

อาทิ	มาตรา	๑๑๔	ที่ระบุว่า	ส.ส.ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย	

ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย	 หรือความครอบง�า

ใด	ๆ	ขณะที่มาตรา	๑๒๔	ก็ระบุว่า	ในที่ประชุมสภาฯ	ที่ประชุม

วฒุสิภา	หรอืทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา	สมาชิกผูใ้ดจะออกเสยีง

ลงคะแนน	ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด	ตลอดจนข้อบังคับการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 	 ข้อ	 ๑๗๘	 วรรคหนึ่ง	

ก็ได้ก�าหนดไว้สอดคล้องกัน	 คือ	 ท้ังในการอภิปราย	 หรือการ

ลงมติ	 สมาชิกของพรรคการเมืองย่อมมีอิสระไม่อยู่ในความ

ผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย	 หรือความครอบง�าใดๆ	 เพื่อเป็น

หลักประกันในการท�าหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย

ที่ต้องมีอิสระ	 การลงมติใด	 ๆ	 ของ	 ส.ส.	 แต่ละคนย่อมเป็น

เอกสทิธิข์อง	ส.ส.	ผูน้ัน้	ทีจ่ะไม่อยูใ่นอาณติัมอบหมาย	หรอืความ

ครอบง�าใด	ๆ	ตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาฯ	

ทีไ่ด้บญัญตัริองรบัไว้อย่างชัดเจนว่า	ส.ส.ย่อมอยูภ่ายใต้หลกัของ

การท�าหน้าทีด้่วยความเป็นอสิระเพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชน	 ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	นายสุชาติ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	การด�าเนินการของ

พรรคการเมืองเพื่อสอบสวน	 ส.ส.ที่ไม่ลงมติตามมติพรรคนั้น

สามารถกระท�าได้ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นๆ	เพื่อ

แสวงหาเหตุผลที่	 ส.ส.ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค	 และน�าไปช้ีแจง

ต่อประชาชน	 รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 ในกรณีฝ่ายรัฐบาล	

อาจจะเป็นเพราะรัฐมนตรีผู้นั้นชี้แจงข้อกล่าวหาได้ไม่ชัดเจน	 ก็

เป็นรัฐมนตรี	 หรือพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล	 ต้องด�าเนินการ

ชี้แจงเพิ่มเติม	 ด้าน	 ส.ส.ฝ่ายค้านก็อาจมองรัฐมนตรีชี้แจงได้

ชัดเจนดีแล้วจึงลงมติไว้วางใจให้	 เป็นต้น	 ส่วนการจะสอบสวน

เพ่ือน�าไปสู่การลงโทษ	 ซึ่งข้อบังคับของแต่ละพรรคก�าหนดโทษ

สูงสุดถึงขั้นขับออกจากพรรคนั้น	 ควรต้องพึงระวังว่าอาจจะขัด

ต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	

พ.ศ.๒๕๖๐	 เข้าข่ายการกระท�าท่ีไม่เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ

ก�าหนด	 หรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซ่ึงมิใช่สมาชิก

ควบคุม	 ครอบง�า	 หรือชี้น�ากิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม	่

ยกตัวอย่าง	 หากใช้เหตุผลว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจ	 แล้วมา

สอบสวนหรือลงโทษ	 ส.ส.ที่สังกัดพรรคตัวเอง	 อาจเข้าข่าย

คนนอกครอบง�า	เป็นเหตใุห้น�าไปสูก่ารร้องขอให้ยบุพรรคการเมอืง

นั้นได้	ในฐานะที่อยู่ในระบบพรรคการเมืองมาตลอด	และเข้าใจดี

ถงึความส�าคญัของความเป็นเอกภาพของพรรคการเมอืง	ยนืยนัว่า

ไม่ได้ต้องการให้ท้ายหรือสนับสนุนให้	ส.ส.แหกมติพรรค	แต่ต้อง

ไม่ลืมว่า	 มติพรรคไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย	 เป็นเพียง

ธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของพรรค	 แต่เมื่อ

รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เช่นน้ีพรรคต้นสังกัดก็ย่อมต้องให้เกียรติ

วิจารณญาณของ	 ส.ส.ด้วยเช่นกัน	 เพราะแม้	 ส.ส.จะต้องสังกัด

พรรคการเมือง	 และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมือง	 แต่ก็

ไม่มีกฎหมายใดจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญที่ให้อิสระไว้ได้	อีกทั้งการ

ยดึตดิให้	ส.ส.ต้องปฏบิตัติามมตพิรรคอย่างเคร่งครดัก็อาจน�าไปสู่

ระบบใบสั่ง	ท�าให้	ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชน	ไม่มีเสรีภาพ

ในการออกเสียงอย่างเป็นอิสระ	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	

“ผมเห็นว่าการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจฯของ	 ส.ส.เป็น

วจิารณญาณของผูน้ัน้ทีจ่ะตดัสนิใจได้โดยอสิระ	แต่ในทางกลบักนั

หากการลงมตขิอง	ส.ส.ผูน้ัน้ไม่เป็นไปตามมตพิรรค	เพยีงเพือ่แลก

รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ	 หรือมีวาระส่วนตัวซ่อนเร้น	

ก็เป็นเร่ืองที่ควรต้องถูกประณามและลงโทษในแง่จริยธรรม

เช่นกนั	หากชีแ้จงไม่ได้หรอืมหีลกัฐานชดัเจน”	นายสชุาต	ิระบ	ุ
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การประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภาและสหภาพรัฐสภา  
	 วันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องประชุมส�านัก

องค์การรฐัสภาระหว่างประเทศ	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นางพรพศิ

เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 และน.ส.สตีจิตร	

ไตรพิบูลย์สุข	 ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ	 เข้าร่วมการประชุม

ร่วมกันระหว่างสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา

ว่าด้วยการปรับตัวของรัฐสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19	 (ASGP-IPU	 joint	meeting	 “The	 adaptation	

of	 parliaments	 to	 the	 pandemic”)	 ด้วยรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (โปรแกรม	 Zoom)	 โดยการ

ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในด้านการปรับตัวของรัฐสภาท่ัวโลกภายใต้

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19	 และมีเลขาธิการ

รัฐสภาเข้าร่วมการประชุมกว่า	๖๐	คน	จากนานาประเทศ	ทั้งนี้	

สืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19	 ในปี	 ๒๕๖๓ได้

เลขานุการประธานฯรับยื่นหนังสือจากตัวแทน
ชาวพม่า
	 วันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้น	 ๑	

อาคารรัฐสภา	นายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	เลขานุการประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	และนายวสันต์	นุ้ยภิรมย์	คณะท�างานทางการเมือง

ของประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นหนังสือจาก	 นาย	 Sai	 Lao	

Mai	 ตัวแทนชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อขอให้รัฐสภา

ยนืหยดัเคยีงข้างประชาธปิไตยทีแ่ท้จริงของสาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมยีนมาและต่อต้านรฐับาลทหารพม่าชดุนี	้โดยขอให้มกีารหารือกบั	

Committee	Representing	Pyidaungsu	Hluttaw	(CRPH)	ซึ่ง

เป็นกลุ่มรัฐบาลที่ถูกเลือกจากประชาชนชาวพม่าและเป็นตัวแทน

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคนและน�ามาซึ่งประเด็น

ท้าทายต่าง	 ๆ	 สู่รัฐสภา	 โดยรัฐสภาทั่วโลกมีแนวทางในการ

รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์

	 ในโอกาสนี	้เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	ได้ร่วมอภปิราย

ต่อที่ประชุมในหัวข้อ	 “การปรับตัวด้านกายภาพของรัฐสภา”	

(Physical	 adaptions	made	 by	 Parliaments)	 โดยได้น�า

เสนอการประกาศใช้ระเบียบสภาผู ้แทนราษฎรว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ	 พ.ศ.	

๒๕๖๔	 ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายท่ีช่วยให้คณะกรรมาธิการ

และคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ของสภาผู ้แทนราษฎรสามารถ

ด� า เนินงานต ่อ ไปได ้อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ งภายใต ้ สภาวะที่ มี

ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

	 นอกจากนี้	 ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ	 ยังได้ร่วมกล่าว

อภปิรายต่อท่ีประชมุในฐานะผูแ้ทนเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	

ในหวัข้อ	“การปรบัรปูแบบการปฏิบตัหิน้าทีต่ามรฐัธรรมนญูของ

รฐัสภา”	(Adaptations	to	the	exercise	of	constitutional	duties	

by	Parliaments)	โดยได้อภปิรายถึงการใช้การประชมุออนไลน์

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการต่าง	 ๆ	 ของสภา																				

ผูแ้ทนราษฎร	ตลอดจนน�าเสนอมาตรการและการด�าเนนิงานของ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในด้านการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ระลอกใหม่โดยเฉพาะในระหว่าง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ	

ชาวพม่าที่ยืนหยัดในประชาธิปไตย	 เพื่อช่วยเหลือให้ชาวพม่าพ้น

ภยัจากการท�ารฐัประหารครัง้นี	้และเพือ่รกัษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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ส.ส. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยเรียกร้องให้
ด�าเนินการกับกระเหรี่ยงโป่งลึกบางกลอยบน  
	 วันที่	 ๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑

อาคารรัฐสภา	 นายด�ารงค์	 พิเดช	 ส.ส.	 พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย	 	 แถลงข่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี	 และ	 รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินการอย่างเด็ดขาด

กับกลุ ่มกะเหรี่ยงโป่งลึกบางกลอยบน	 ในอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	 ซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ยอมอยู่ในพื้นที่ที่รัฐ

จัดสรรให้	 แต่กลับไปอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

และมีการโค่นท�าลายป่าไม ้	 ซึ่งเป ็นทรัพยากรธรรมชาติ	

แหล่งต้นน�้าของประเทศ	 ถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	 อีกท้ัง

ยงัส่งผลเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อทรพัยากรธรรมชาต	ิ จงึขอเรียกร้อง

ให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด	 ทั้งความ

ผิดทางแพ่งและทางอาญา	 รวมท้ังด�าเนินการทางกฎหมายกับ

ส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าแก้
รัฐธรรมนูญ
	 วันที	่๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชัน้	๑	อาคาร

รัฐสภา	นายภราดร	ปริศนานันทกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคภมูใิจไทย	และคณะ	แถลงข่าวไม่เห็นด้วยกับการเล่ือนญตัตอิืน่

ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	

๒๕๖	และเพิ่มหมวด	๑๕/๑)	ซึ่งคณะ	กมธ.	พิจารณาเสร็จแล้ว	

ผู้สนับสนุนให้กลุ่มกะเหรี่ยงท�าผิดกฎหมายด้วย	 เพื่อมิให้เกิด

ปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีกในพื้นที่อื่น	ๆ	และนายกรัฐมนตรีต้องสั่งการ

ให้เจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องน�าตัวกะเหรีย่งทีบ่กุรกุพืน้ทีป่่า	มาเจรจา

เพื่อให้ยุติการโค่นป่า	อยู่ในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรที่ดินท�ากินให้	และ

อย่ารุกล�้าหรือท�าลายพื้นที่ป่าที่เป็นทรัพยากรส�าคัญของคนทั้ง

ประเทศ	

และได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว	 ทั้งนี้	

พรรคภูมิใจไทย	 ขอยืนยันในจุดยืนเดิมคือ	 สนับสนุนให้มีการ

เดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ	

(ส.ส.ร.)	 ขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ส�าหรับเหตุการณ์การ

วอล์คเอาท์ออกจากห้องประชุมเนื่องจากพรรคภูมิใจไทย

ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา	 เพราะมีเวลาในการพิจารณาเพียง	 ๒	 วันเท่านั้น	 และ

เนือ้หาในการพจิารณาวาระ	๒	มีค่อนข้างมาก	ซึง่ทางพรรคเข้าใจดี

ว่าร่าง	พ.ร.บ.ต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	....	และร่าง	พ.ร.บ.ส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ผลงานวจัิยและนวตักรรม	พ.ศ.	....	มคีวามส�าคญั	

แต่ในสมัยประชุมนี้มีเวลาเหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะปิดสมัย

ประชุมแล้ว	 ดังนั้นเร่ืองท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีควรน�ามาพิจารณาก่อน	

คอืเร่ืองการแก้ไขรฐัธรรมนญู	แม้ประธานรฐัสภาจะกล่าวว่าหาก

เวลาไม่พอสามารถขยายเวลาการพจิารณาเพิม่เตมิ	แต่ทางพรรค

ก็ยังมีความกังวลใจว่าจะพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่	

จึงไม่เห็นด้วยท่ีจะเลือ่นญตัติอืน่มาพจิารณาก่อน	และไม่เห็นด้วย

ที่จะมีกระบวนการใด	 ๆ	 เพื่อดึงรั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	
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การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
หน่วยประจ�าชาติไทย
	 วันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	

เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ของ

หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	 (IPU)สหภาพสมาชิก

รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 (APPU)	 และสมัชชารัฐสภาอาเซียน	

(AIPA)	โดยมี	ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชยั	รองประธาน

รฐัสภา	พร้อมด้วยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	และสมาชกิวฒุสิภา	

ร่วมประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่

ยืน่หนงัสอืให้แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายการท�าแท้งใหม่
	 วันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	

อาคารรัฐสภา	นพ.สุกจิ	 อถัโถปกรณ์	ทีป่รกึษาประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร	พร้อมด้วยนางสาวผ่องศรี	 ธาราภูมิ	 คณะท�างานทางการ

เมอืงของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 รบัยืน่หนงัสอืจากพญ.สพุรรณี	

คูณแสง	 รองประธานเครือข่ายผู ้ห ่วงใยผลกระทบกฎหมาย

ท�าแท้งใหม่	เรือ่ง	ขอให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายการท�าแท้งใหม่	

เนือ่งจาก	พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายอาญา	ฉบบัที	่ ๒๘	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	ทีม่ผีลบังคับใช้ในวนัท่ี	 ๗	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	

ทีผ่่านมา	 (มาตรา	๓๐๑	และมาตรา	๓๐๕)	 มกีารด�าเนนิการออก

กฎหมายอย่างเร่งรบี	 รวบรดั	 ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมส่วนใหญ่	

ซึง่เป็นผู้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นมาตรา	๓๐๕	ไม่เคยได้รบัโอกาสในการแสดง

ความคดิเหน็	 ก่อนทีจ่ะประกาศบังคับใช้กฎหมาย	 อกีท้ังกฎหมาย

สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ของหน่วยประจ�าชาติไทยใน

สหภาพรัฐสภา	(IPU)	สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	

(APPU)	 และสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (AIPA	 )	 เม่ือวันอังคารที	่

๒๔	 ธ.ค.	 ๒๕๖๒	 เริ่มประชุมภายหลังเสร็จส้ินการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๑	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา

ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	 จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง	ๆ	

ได้แก่	 ๑.	การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารหน่วย

ประจ�าชาติไทยฯ	 ทั้ง	 ๓	 หน่วย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้แก่	

รายงานผลการด�าเนินกิจกรรมของหน่วยประจ�าชาติไทยใน

สหภาพรัฐสภา	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	หน่วยประจ�าชาติไทยใน

สหภาพสมาชกิรัฐสภาเอเชยีและแปซฟิิก	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	

และหน่วยประจ�าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ประจ�าป	ี

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	๒.	 การรับรองบัญชีการใช้จ่ายเงินค่าบ�ารุงหน่วย

ประจ�าชาติไทยฯ	ทั้ง	๓	หน่วย	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	–	๒๕๖๓	

ได้แก่	รายงานงบรายรับ	-	รายจ่ายของหน่วยประจ�าชาติไทยใน

สหภาพรัฐสภา	 (IPU)	 หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพสมาชิก

รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 (APPU)	 และหน่วยประจ�าชาติไทย

ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน	(AIPA)		

ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการยุติชีวิตมนุษย์ที่ก�าลังพัฒนาใน

ครรภ์มารดา	ท�าให้เกดิปัญหาต่อ	แพทย์	บคุลากรทางแพทย์	และระบบ

สาธารณสขุอย่างมาก	มผีลเปลีย่นแปลง	ศลีธรรม	ค่านยิม	วฒันธรรม	

ความเชื่อทางศาสนาของประชาชนชาวไทยอย่างมาก	 ตลอดจน

ยังมองข้ามสิทธิของทารกในครรภ์ที่ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วย	
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ส.ส.พรรคเพื่อไทยร่วมกันเสนอร่าง พ.ร.บ. 
อาชีวศึกษา
	 วนัที	่ ๒	 มนีาคม	๒๕๖๔	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ชัน้	 ๑	 อาคาร

รัฐสภา	นายอบุลศกัดิ	์บวัหลวงงาม	ส.ส.พรรคเพือ่ไทย	แถลงข่าวว่า	

ส.ส.พรรคเพือ่ไทย	จ�านวน	๓๙	คน	ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญตัิ

อาชวีศกึษา	 (ฉบบัท่ี..)	พ.ศ.	 ....	 ต่อนายชวน	หลกีภยั	ประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร	ส�าหรับร่างพ.ร.บ.ดงักล่าว	มหีลักการส�าคัญคอื	แก้ไข

เพิม่เตมิร่าง	พ.ร.บ.อาชีวศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๑	 โดยมเีหตผุลคอื	 เพือ่

ให้การจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาก�าลังคนของประเทศเป็น

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ	

สมควรส่งเสรมิให้สถาบนัการอาชวีศกึษามรีะบบบริหารจดัการทีดี่มี

ประสทิธิภาพมคีวามเป็นอิสระทางวิชาการทางการบริหารงานทัว่ไป	

ทางการบรหิารงานบคุคล	 และงบประมาณ	 เพือ่ให้สามารถพฒันา

ผู้เรยีนให้มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	มอีงค์ความรูท้างวิชาการในแขนง

ต่างๆทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกสามารถตอบสนองความต้องการ

ของภาครฐัและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง	 อนัจะน�าไปสูค่วามเจรญิ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วยลดปัญหาความ

เหลือ่มล�า้และแก้ไขปัญหาให้แก่สงัคมส่วนรวมได้	 ซึง่ได้มกีารแก้ไข

ในประเดน็ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การก�าหนดให้สถานศึกษาอาชวีศกึษาของ

รฐัท่ีมมีาก่อน	พ.ร.บ.	ฉบบันีป้ระกาศใช้เป็นส่วนราชการของสถาบนั

ตาม	พ.ร.บ.	ฉบบันี	้เพิม่เตมิบทนยิามให้สอดคล้องกบับทบญัญตัทิีไ่ด้

มกีารแก้ไขเพิม่เตมิและก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษาให้มคีวามชดัเจนมากข้ึน	 ให้สภาสถาบันมอี�านาจในการ

บรหิารงานบคุคลและให้มคีณะกรรมการข้าราชการครคูณาจารย์และ

บคุลากรการอาชวีศกึษาเป็นองค์กรกลางด้านการบรหิารงานบคุคล	

ก�าหนดให้มกีารจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชีพการรวม

สถานศึกษาอาชวีศึกษาของรฐัก�าหนดให้เป็นสถาบนันติบิคุคลและ

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารทางงบประมาณในสงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ

สภาสถาบัน	 และก�าหนดต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ในสถาบัน	 เป็นต้น 

เครอืข่ายผูห่้วงใยผลกระทบกฎหมายท�าแท้งใหม่จงึได้ท�าการศกึษา

ข้อมลูทางวชิาการ	และวเิคราะห์จากรายงานต่าง	ๆ 	ท่ัวโลก	มคีวามเห็น

ว่ากฎหมายฉบับนีส้ามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้	 แต่จะสร้างปัญหา

ใหม่ให้กับวงการแพทย์และสงัคมโดยรวม	 กระทบต่อสทิธขิองทารก

ในครรภ์	 และความรู ้สึกของประชาชน	 ท้ังยังได้เสนอปัญหา	

และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อป้องกัน	 และช่วย

เหลือหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร ้อมอย่างเป็นระบบและรอบ

ด้าน	 จึงขอให้เรียกร้องให้มีการพิจารณาสนับสนุนให้มีการร่าง

กฎหมายข้ึนใหม่	 โดยให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีโอกาส	

ศึกษาและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยทั่วถึง	 เพ่ือ

สามารถให้การช่วยเหลือหญิงคุ ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์	

และรักษาไว้ซึ่งค่านิยมและศีลธรรมอันดีของสังคมต่อไป 



38 เอกสารข่าวรัฐสภา

สรปุผลงานการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
	 วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	อาคาร

รัฐสภา	 นพ.สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	แถลงข่าวสรุปผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ระหว่างวันที่	๑	พ.ย.	๖๓	ถึงวันที่	

๒๘	 ก.พ.	 ๖๔	 	 โดยในสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง	

มกีารประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	รวมจ�านวน	๒๕	ครัง้	ได้พจิารณา

ร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา	 จ�านวน	

๘	ฉบับ	และได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	

๑	ฉบับ	ส�าหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	รวมจ�านวน	๕	ครั้ง

มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา	 ๒๕๖	 และเพิ่มเติมหมวด	 ๑๕/๑)หนังสือ

สัญญาตามมาตรา	 ๑๗๘	 ของรัฐธรรมนูญ	 และญัตติต่าง	 ๆ	
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ยื่นหนังสือตรวจสอบการท�างานของคณะ กมธ. 
วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยฯ 
	 วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	อาคาร

รัฐสภา	นายประเสริฐพงษ์	 ศรนุวัตร์	 ส.ส.พรรคก้าวไกล	พร้อม

ด้วย	นายประสิทธิ์ชัย	หนูนวล	เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคต

ประเทศไทย	ร่วมกันยื่นหนังสือถึง	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

สภาผูแ้ทนราษฎร	โดยม	ีนพ.สกุจิ	อถัโถปกรณ์	ทีป่รกึษาประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และ	 น.ส.ผ่องศรี	 ธาราภูมิ	 คณะท�างาน

ทางการเมืองของ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นตัวแทนรับ

มอบ	 ส�าหรับหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดคือขอให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการตรวจสอบการท�างานของคณะ	

กมธ.	 วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนา

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	 จากการที่เครือข่ายเขียนอนาคต

ประเทศไทยและภาคปีระชาชนในภาคใต้	ได้จดัเวทีหารอืร่วมกนั

และได้ข ้อคิดเห็นน�าเสนอต่อประธานสภาผู ้แทนราษฎร

	 ด้าน	 นพ.สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 กล่าวภายหลังรับหนังสือ

ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน	 โดยจะรับเรื่องดังกล่าว	 เพื่อให้คณะ

กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรด�าเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป	 ทั้งนี้ในส่วนของร่าง	 พ.ร.บ.	 การขุดคลองไทยและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้	 	 พ.ศ.	 ....	 นั้น	 ยังไม่ได้บรรจุเข้า

การประชมุร่วมกนัระหว่างประธานรฐัสภาและผู้แทน
วิปสามฝ่าย 
	 วันที่	๘	มีนาคม		๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมประธานรัฐสภา	

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมร่วมกัน

สู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด	 ซึ่ง

ถ้าหากบรรจุแล้วจะต้องผ่านหลายข้ันตอน	 อาทิ	 การตรวจ

สอบรายชื่อผู้ยื่นร่าง	 พ.ร.บ.	 เนื้อหา	 การรับฟังข้อคิดเห็นของ

ประชาชน	 และสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งหากประชาชนไม่เห็น

ด้วยสามารถคัดค้านได้คุกคามกระบวนการ	 ดังนั้น	 ขอให้

ประชาชนไว้ใจในการด�าเนนิงานของสภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่ปฏบิตัิ

หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา	 และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จากนั้น	 น.ส.ผ่องศรี	 ธาราภูมิ	 	 ชี้แจงขั้นตอนการท�างานของ

คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่า	 ต้องมีการตรวจ

สอบเร่ืองและเอกสารประกอบว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม	่

จากนัน้จะพจิารณากลัน่กรองตามขัน้ตอนของคณะอนกุรรมการ

จริยธรรม	ก่อนจะเข้าสู่คณะกรรมการฯ	ต่อไป  

ระหว่างประธานรัฐสภาและผูแ้ทนวปิสามฝ่าย	เพ่ือหารือเกีย่วกบั

การเรยีกประชมุและการปิดประชมุสมยัวสิามญัแห่งรฐัสภา	เพือ่

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๒๕๖	และเพิ่ม

หมวด	๑๕/๑)	ซึง่ท่ีประชมุร่วมกันของรัฐสภาจะพจิารณาในวาระ

ทีส่าม	โดยม	ีนายวริชั	รตันเศรษฐ	ประธานกรรมการประสานงาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 (วิปรัฐบาล)	 นายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	

ที่ปรึกษาคณะ	กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา	พร้อมด้วย	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน	 สมาชิกวุฒิสภา	

ผู้แทนพรรคการเมือง	 คณะท�างานทางการเมืองของประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้บริหาร

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมประชุม	 ทั้งนี้	
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๕๖	(๕)	บัญญัติให้

มกีารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู	เมือ่การพจิารณาวาระท่ีสองเสร็จ

สิน้แล้ว	ให้รอไว้สบิห้าวัน	เมือ่พ้นก�าหนดนีใ้ห้รัฐสภาพจิารณาใน

วาระทีส่ามต่อไป	ซึง่ท่ีประชมุมีมตินดัประชมุร่วมกนัของรฐัสภา

ในวันที่	๑๗	-	๑๘	มี.ค.	๒๕๖๔	หากไม่ทันเวลาจะเลื่อนเป็นวันที่	

๒๔	-	๒๕	มี.ค.	๒๕๖๔		

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นส�าหรับ
พัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริม
การสร้างบ้านเมืองสุจริต
	 วันที่	๙	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๖	อาคาร

รัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระดม

ความคิดเห็นส�าหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๖๔	และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ	"บ้านเมืองสุจริต"	โดยมี	

นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะ

ประธานกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต	

กล่าวรายงาน	 ในการนี้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 คณะท�างาน

ทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คณะกรรมการ

บรหิารโครงการเสรมิสร้างบ้านเมอืงสุจรติ	คณะอนกุรรมการจดั

ท�าองค์ความรูแ้ละรปูแบบกจิกรรมในการส่งเสรมิเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจ	และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต	

คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตส�านึกเรื่อง

บ้านเมืองสุจริต	ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

มหาวทิยาลยัราชมงคล	และมหาวทิยาลยัเอกชน	เข้าร่วมสัมมนา

โครงการสัมมนาดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น

ส�าหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป	 เพื่อส่งเสริมการ

สร้างบ้านเมอืงสจุรติของสถาบนัอดุมศกึษาหรอืเทยีบเท่า	รวมทัง้

สังเคราะห์และจัดท�าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

คุณธรรม	 ความสุจริต	 และความซื่อสัตย์ในรูปแบบของคู่มือ	

เอกสารประกอบการสอน	หรือสื่อการสอนในรูปแบบอื่น	

******



ผู้ล้ีภัยชาวซีเรียลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี 
	 วันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ทาเรค	อาลาวส์	(Tareq	
Alaows)	 ได้รับเลือกให้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในนามพรรคกรีน	 ในเขต
โอเบอร์เฮาเซ่น	(Oberhausen)	และดนิสลาเกน	(Dinslaken)	
รฐันอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลน	นายอาลาวส์	 เป็นผู้ลีภ้ยัชาวซีเรยีอายุ	
๓๑	 ปีจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์จากสาธารณรัฐอาหรับ	
ซเีรยี	มปีระสบการณ์การท�างานเกีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอื
ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมและการจัดท�าเอกสารว่าด้วยการ

อังกฤษเผยแผนคลายล็อกดาวน์ ๔ ขั้นตอน 
หวังกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง  
	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 นายบอริส	 จอห์นสัน	
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ	 ได้แถลงแผนการผ่อนคลายมาตรการ
ล็อกดาวน์ต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร	
แบ่งเป็น	๔	ขั้นตอน	ขั้นตอนที่	๑	เด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ
อนุญาตให้กลับไปเรียนหนังสือในโรงเรียนและวิทยาลัย
ในอังกฤษได้	 นักเรียนมัธยมก�าหนดให้สวมหน้ากากอนามัย
ในห้องเรียนและในสถานที่ต่าง	 ๆ	 อนุญาตให้ประชาชนรวม
กลุ่มในที่สาธารณะได้ไม่เกิน	 ๒	 คน	 รวมทั้งประชาชนไม่เกิน	
๖	 คนหรือ	๒	 ครัวเรือน	 อนุญาตให้รวมตัวกันนอกสถานที่ได้	
ขั้นตอนที่	๒	ร้านค้าปลีกที่จ�าหน่ายสินค้าไม่จ�าเป็น	ร้านท�าผม	
และอาคารสาธารณะ	 กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี	

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสภาเสี้ยววงเดือนแดง	ปัจจุบัน	พ�านัก
ในเยอรมนีในรูปแบบการอนุญาตต้ังภมูลิ�าเนาแบบถาวร	 (unbefristete
Aufenthaltsgenehmigung)	 ขณะนี้เขาก�าลังขอสัญชาติ
เยอรมัน	 และคาดหวังว่าจะได้สัญชาติเยอรมันอย่างช้าที่สุด
ในวันรับเลือกตั้ง	 อาลาวส์มีความกระตือรือร้นทางการเมอืง	
และได้ร่วมกบัผูล้ีภ้ยัในเมอืงโบคุม่จดัตัง้กลุม่ผูล้ีภ้ยัท�าการประท้วง
ในเมอืงโบคุม่	ในปี	๒๕๖๑	 เขาได้ร่วมจดัประท้วงในนามกลุม่	
Seebrücken-Demos	และได้ต่อสูเ้พือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ
ของผู้ลี้ภัยมาโดยตลอด	 เขาต้องการที่จะพ�านักอยู่ในเยอรมนี
ในฐานะ	 “ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียคนแรกที่มีต�าแหน่งในสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”	 เพื่อสะท้อนเสียง
ของผู้ลี้ภัย	เขามองว่า	ณ	ปัจจุบันผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยไม่ทราบว่าผู้อพยพ	 และผู้ลี้ภัยรู้สึก
อย่างไรเม่ือต้องลีภ้ยั	 	เขาจึงต้องการท่ีจะถ่ายทอดมุมมองของ
ผู้ลี้ภัย	ผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย
ในรัฐสภา	 v

๑๒	 เมษายน	๒๕๖๔	ขณะที่ลานเบียร์	 สวนสัตว์	 และสวนสนุก	
สถานท่ีออกก�าลังกายภายในอาคาร	 ได้รับอนุญาตให้เปิด
ท�าการเช่นกัน	 แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทาง
สังคม	ขั้นตอนที่	๓	"กฎเกณฑ์	๖	ประการ"	ที่ได้ถูกก�าหนดไป
ก่อนหน้านี	้ จะถกูยกเลกิส�าหรบัการรวมตวักนัภายนอก	หาก
มีข ้อมูลสนับสนุนที่ เพียงพอ	 และรัฐบาลจะอนุญาตให้

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

นายทาเรค อาลาวส์

นายบอริส จอห์นสัน 
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ฟิลิปปินส์อนุมัติร่างกฎหมายตั้งกองทุนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 สภาผู ้แทนราษฎร

ฟิลิปปินส์ให้การอนุมัติร่างกฎหมายในการต้ังกองทุนวงเงิน	

๕๐๐	ล้านเปโซ	(๑๐.๓	ล้านดอลลาร์)	หรอืราว	๓๐๐	ล้านบาท	

เพ่ือชดเชยชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

โควิด-19	ทั้งนี้	ผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยดังกล่าว	ได้แก่	ผู้ที่ได้รับ

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19	 จนถึงแก่ชีวิต	 หรือ

ทุพพลภาพถาวร	 หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	

ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบดงักล่าวจะต้องยืน่เรือ่งขอรบัเงนิชดเชย

ภายในเวลา	๕	ปี	 นับตั้งแต่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน	 การด�าเนิน

การออกกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นตามข้อเรียกร้องของบริษัท

ไฟเซอร์และแอสตร้าเซนเนก้า	ซึง่เป็นผูผ้ลติวัคซนีต้านโควดิ-19	

นอกจากนี้	 วุฒิสภาฟิลิปปินส์ก็ก�าลังพิจารณาออกกฎหมาย

ดงักล่าวเช่นกัน	 ทัง้น้ี	รฐับาลฟิลปิปินส์ต้ังเป้าซือ้วคัซนีโควิด-19

เกาหลีใต้พิจารณาร่างกฎหมายรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

	 วันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	นายซอง	อกจู	ประธาน

คณะกรรมาธิการสิง่แวดล้อมของรฐัสภาเกาหลใีต้เป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 ส�าหรับระดมความคิดเห็น

จ�านวน	๑๔๘	ล้านโดสเพื่อฉีดให้แก่ประชากรจ�านวน	๕๐-๗๐	

ล้านคนในปีนี้	 ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีผู ้ติดเชื้อโควิด-19	 สะสม	

๕๖๓,๔๕๖	ราย	ซึง่สงูเป็นอนัดบั	๒	ในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	(อาเซียน)	รองจากอินโดนีเซีย	ส่วนผู้เสียชีวิตจาก

ไวรัสโควิด-19	อยู่ที่ระดับ	๑๒,๐๙๔	ราย	ซึ่งเป็นอันดับ	๒	ใน

อาเซียน	v

จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 เพื่อน�าข้อมูลมาจัดท�าร่างกฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	ร่างกฎหมายดังกล่าว	ประกอบด้วย	๔	ฉบบั

เช่น	 ร่างกฎหมายรองรับวิกฤติสภาพภูมิอากาศ	 และร่าง

กฎหมายสังคมปลอดจากคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อเสนอ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	(Green	New	Deal)	การจัดท�าร่าง

กฎหมายของคณะกรรมาธกิารสิง่แวดล้อมในครัง้นี	้ สอดคล้อง

กับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

ให้เหลือศูนย์ตามนโยบายส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้	

ซึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ	โดยในร่างกฎหมายท่ีคณะกรรมาธกิารฯ	ด�าเนนิการ

จัดท�าข้ึนน้ันเป็นร่างกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	 มีเป้าหมาย

ประชาชนรวมตัวกันได้จ�านวนมากถึง	 ๓๐	 คน	 ขณะเดียวกัน
โรงภาพยนตร์	 โรงแรม	และงานกีฬา	จะได้รับอนุญาตให้เปิด
ท�าการภายใต้กฎการเว้นระยะห่างทางสังคม	 ส่วนสถานท่ีจัด
กีฬาภายนอก	เช่น	สนามฟุตบอล	อนุญาตให้มีผู้เข้าชมไม่เกิน	
๑๐,๐๐๐	คน	ขัน้ตอนท่ี	๔	เริม่ตัง้แต่วนัที	่๒๑	มถินุายน	๒๕๖๔	

รัฐบาลคาดว่าจะยกเลิกมาตรการเข้มงวดทางสังคมทั้งหมด	
โดยจะอนุญาตให้เปิดธุรกิจที่เคยถูกก�าหนดว่าจะเปิดท�าการ
เป็นภาคส่วนสุดท้าย	เช่น	ไนต์คลับ	ปัจจุบันอังกฤษอยู่ภายใต้
มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งที่	๓	นับตั้งแต่เกิดการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด	-19	v
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สภาผู้แทนฯ สหรัฐผ่านมาตรการเยียวยาโควิด 
๑.๙ ล้านล้านดอลลาร์
	 วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔		สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

ได้อนุมัติร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19	

วงเงิน	 ๑.๙	 ล้านล้านดอลลาร์	 ท่ีเสนอโดยประธานาธิบดี

โจ	ไบเดน	สหรฐั	และจะส่งร่างกฎหมายดงักล่าวให้กบัวฒุสิภา

พิจารณาต่อไป	 โดยสมาชิกสภาพรรคเดโมแครตได้เร่งที่จะ

อนุมัติกฎหมายดังกล่าวก่อนท่ีโครงการช่วยเหลือผู้ว่างงานใน

สหรัฐจะหมดอายุลงในวันที่	๑๔	มีนาคมนี้	สภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐได้อนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19	

ด้วยคะแนน	๒๑๙	ต่อ	๒๑๒	เสียง	โดยสมาชิกพรรครีพับลิกัน

ทัง้หมด	 และสมาชกิพรรคเดโมแครต	๒	รายลงมตคิดัค้านร่าง

กฎหมายดังกล่าว	 และวุฒิสภาสหรัฐจะพิจารณากฎหมาย

ฉบับนี้ต่อไป	v

รัฐสภาเกาหลีใต ้ชูนโยบายลดการใช ้พลังงาน
สิ้นเปลืองเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
	 วนัที	่๒๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	นายคมิ	ยองชนุ	เลขาธิการ
รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีประกาศนโยบายขับเคลื่อนแผนการ
ประหยัดและลดใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง	 โดยแผนปฏิบัติการของส�านักงานเลขาธิการรัฐสภาได้
ก�าหนดมาตรการลดใช้วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลอืงหรอืวสัดปุระเภท
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	 มีการก�าหนดมาตรการอย่างหลากหลาย
เพ่ือกระตุ้นจิตส�านึกผู้เกี่ยวข้องให้มีการใช้วัสดุครุภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วย
รกัษาสิง่แวดล้อมและประหยดัการใช้พลงังาน	 ทัง้นี	้ทีป่ระชมุ
รัฐสภาได้ผ่านมติให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนการลดใช้
พลังงาน	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของรัฐต้องจัดท�า
นโยบายและร ่างกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก	และจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหนิอย่าง
มีประสิทธภิาพ	ส�าหรบัแผนปฏบิตักิารดังกล่าวของส�านกังานฯ	
มุง่ก�าหนดแนวทางส่งเสรมิมาตรการลดใช้พลงังานในอาคารที่
ท�างานของรฐัสภาอย่างจรงิจงั	โดยมกีารหารอืร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานของรฐัสภากบัรัฐบาลเพือ่จัดท�านโยบายการด�าเนนิงาน
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะมาตรการลดการใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองด้วยการยกเลิกการผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ	์
ท้ังของรัฐสภาและรัฐบาลเป็นจ�านวนมากในช่วงท่ีรัฐสภาเปิด
อภิปรายตรวจสอบรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ส�าคัญ	 คือ	 การปลอดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	หรือ

การเป็นกลางทางคาร์บอน	 (Carbon	 Neutral)	 ให้ส�าเร็จ

ภายในปี	๒๕๙๓	ดงันัน้	รฐับาลจงึจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทาง

เพื่อจัดท�านโยบายและร่างกฎหมาย	รวมถึงกฎระเบียบต่าง	ๆ	

ที่ เ ก่ียวข้อง	 เพื่อรองรับกับนโยบายในการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต	ตลอดจนมาตรการการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเพื่อน�าไป

ก�าหนดไว้ในกฎหมายส่งผลท�าให้นโยบายทีป่ระกาศไว้ประสบ

ผลส�าเร็จ	v
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ฮ่องกงตั้งข้อหาสมาชิกฝ่ายค้านล้มล้างรัฐบาล 
	 วันที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 สมาชิกสภาฝ่ายค้านและ

นักเคล่ือนไหวในฮ่องกงรวม	๔๗	 คน	 ซึ่งมีทั้งนักวิชาการด้าน

กฎหมายหนึ่งในผู้ออกแบบการเลือกตั้ง	 ตัวแทนพรรค	 ประธาน

พรรคประชาธิปไตย	 ประธานและรองประธานพรรคพลเมือง	

กลุม่สมาชกิสภาเทศบาล	และโจชัว	หว่อง	ท่ีถูกควบคมุในเรอืนจ�า

ถูกตั้งข้อหาคบคิดกันล้มล้างอ�านาจรัฐ	 ภายใต้กฎหมายความ

มั่นคงแห่งชาติที่ ใช ้เมื่อกลางปีก ่อน	 หลังจากถูกจับกุม

เมื่อต้นเดือนมกราคมเพราะข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งตัวแทน

พรรคโดยไม่ได้รบัอนญุาต	ทัง้หมดไม่ได้รบัอนญุาตให้ประกันตวั

และจะถูกน�าตัวข้ึนศาลแขวงเกาลูนตะวันตก	 โดยข้อหา

คบคิดกันล้มล้างอ�านาจรัฐ	เป็นหนึ่งใน	๕	ความผิดอาญาตาม

กฎหมายความมัน่คงแห่งชาตทิีจ่นีใช้กับฮ่องกง	เป็นข้อหาทีไ่ม่

ให ้ประกันตัวและมีโทษสูงสุดคือจ�าคุกตลอดชีวิต	 ทั้งน้ี	

ชาวฮ่องกงกว่า	 ๖๐๐,๐๐๐	 คน	 เข้าร่วมการเลือกตั้งของ

ฝ่ายค้านเม่ือเดือนกรกฎาคม	 ปี	 ๒๕๖๓	 เพื่อเลือกตัวแทน

พรรคลงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ทางการเลื่อนจาก

เดือนกันยายนปี	๒๕๖๓	เป็นเดือนกันยายนปี	๒๕๖๔	หวังให้

ได้เสยีงข้างมากในสภาเป็นครัง้แรก	ทางการจีนและฮ่องกงระบุ

ว่า	 แผนการของฝ่ายค้านที่จะยึดอ�านาจในสภานิติบัญญัติที่มี

สมาชิกสภา	๗๐	คนเป็นความพยายามโค่นล้มและท�าให้รฐับาล

ฮ่องกงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	 จึงถือว่าเป็นภัยต่อความ

มั่นคงประเทศ	v

ต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาล	 ซึ่งมาตรการที่ก�าหนดขึ้นของรัฐสภามี
จ�านวน	๑๙	ประการ	ส�าหรบัน�าไปใช้เป็นแนวทางในการยดึถอื
ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของรัฐสภา	เช่น	มาตรการลดปริมาณ
การผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์	 ลดปริมาณขยะด้วยการลดการ

ใช้ส่ิงของประเภทที่ใช้แล้วทิ้งให้น้อยที่สุด	 ก�าหนดให้มีการ
จดัวางถงัขยะส�าหรบัคดัแยกขยะ	ก�าหนดให้มกีารใช้วสัดทุีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น		v

สภาฯ สหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปต�ารวจ
	 วันที่	 ๔	มีนาคม	๒๕๖๔	สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้มีมติ

ด้วยคะแนนเสยีง	๒๒๐	ต่อ	๒๑๒	อนมุตัร่ิางพระราชบญัญตัคิวาม

ยุติธรรมจอร์จ	 ฟลอยด์	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของต�ารวจ	 หรือ	

George	 Floyd	 Justice	 in	 Policing	 Act	 ความเคลื่อนไหว

ดังกล่าวมีขึ้น	 หลังจากสภาผู้แทนฯ	 สหรัฐจากพรรคเดโมแครต

เร่งด�าเนินการผ่านร่างกฎหมายเพื่อมุ ่งปฏิรูปการท�างานของ

ต�ารวจทั่วประเทศ	 ร่างกฎหมายฉบับนี้	 ซึ่งเคยได้รับการอนุมัต	ิ	

ครั้งแรกเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว	แต่ชะงักอยู่ในวุฒิสภา	ได้รับการ

ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ	ฟลอยด์	 ชายชาวอเมริกันเชื้อสาย

แอฟริกันที่ถูกต�ารวจล็อกคอจนเสียชีวิตในรัฐมินนิโซตา	 จนจุด

ชนวนประท้วงทัว่ประเทศ	เนือ้หาในร่างกฎหมายฉบับดงักล่าวจะ

ห้ามไม่ให้มกีารรดัคอและยกเลกิการคุม้ครองของศาลแก่เจ้าหน้าที่

ต�ารวจจากการบังคับใช้กฎหมาย	 ตลอดจนสร้างมาตรฐานระดับ

ประเทศส�าหรับต�ารวจเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ	 รวมทั้ง

เป็นการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของต�ารวจ	 และเป็นตัวอย่าง

ของความไม่เท่าเทียมกันของการเหยียดสีผิวv
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คณะกรรมาธิการการสวัสดกิาร สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๔	 นายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับการยื่นร่างพระราช
บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ผู ้สูงอายุและบ�านาญพื้นฐานแห่งชาต	ิ
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	จากนางสาวรงัสิมา	รอดรศัม	ีประธานคณะ
กรรมาธิการการสวัสดิการ	สภาผู้แทนราษฎร	เพื่อน�าเสนอต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	โดยนางสาวรังสิมา	กล่าวว่า	คณะ
กรรมาธิการ	 ได้พิจารณาจัดท�าร่าง	 พ.ร.บ.	 ผู้สูงอายุฯ	 โดยมี
สาระส�าคัญ	 คือ	 เป ็นการเปลี่ยนชื่อ	 พ.ร.บ.	 ผู ้สูงอายุ	
พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 	 เป็น	 พ.ร.บ.	 ผู ้สูงอายุและบ�านาญพื้นฐาน
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๖		ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายและอัตราการ
จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ	 ซึ่งจากเดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จะเป็นการจ่ายแบบขัน้บันไดเริม่ที	่๖๐๐	บาท	๗๐๐	บาท	๘๐๐	
บาท	หรอื	๑,๐๐๐	บาท	แล้วแต่กรณี	จะถูกปรบัเปล่ียนเป็นการ
จ่ายเงินบ�านาญพืน้ฐานเป็นรายเดือนเป็นหลักประกันรายได้แก่

คณะกรรมาธิการการพลงังาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๔		นายชูวิทย์	พิทักษ์พรพัลลภ	
รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 สภาผู้แทนราษฎร	
เปิดเผยผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการ	เพื่อติดตามหาข้อ
เท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการพลังงานทดแทน	 ของกองทุนเพื่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน	พื้นที่	อ.	อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	ซึ่งพบว่ากองทุน
เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ได้ส่งมอบงบประมาณให้
กับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.
รมน.)	จ�านวน	๔๕		ล้านบาท	ส�าหรับจัดท�าโครงการไฟฟ้าโซล่า
เซลล์	๕	หน่วยในพืน้ที	่แบ่งเป็นหน่วยท่ี	กอ.รมน.	จดัท�าเอง	และ
หน่วยที่จัดจ้างบริษัทรับเหมาท�าโซล่าเซลล์	 อย่างไรก็ตาม	

ผู้สูงอายุตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ให้ความเห็นชอบ	
โดยมีอัตราไม่ต�่ากว่าเส้นแบ่งความยากจนตามที่ก�าหนดโดย
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีก่อนจ่าย	
ซึ่งป ัจจุบันเส ้นแบ่งความยากจนถูกก�าหนดไว้ที่จ�านวน	
๒,๗๖๓		บาทต่อเดือน	
	 นอกจากน้ี	 กฎหมายฉบับน้ี	 ยังก�าหนดให้มีการศึกษา
เพื่อปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินบ�านาญพื้นฐานทุกสามปี	 เพ่ือ
ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศด้วย	T

หลังคณะกรรมาธิการรับทราบข้อมูลแล้วเห็นว่ามีกรณีที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจรงิ	อาทิ	การจัดงบท�าโซล่าเซลล์	๙	ล้าน
บาท	ให้หมูบ้่านห้วยไก่ป่า	อ.	อมก๋อย	ซึง่มจี�านวนประชากรเพยีง	
๖๐	ครวัเรอืน	จงึเป็นตวัเลขทีไ่ม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกบัมลูค่า
ความเป็นจรงิ	อีกทัง้หน่วยงานในพืน้ทีไ่ม่สามารถน�างบดงักล่าว

แวดวง
กรรมาธิการ
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คณะกรรมาธิการการสือ่สารโทรคมนาคม
และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภา
ผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๖๔		นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	

โฆษกคณะกรรมาธกิารการส่ือสารโทรคมนาคม	และดจิิทัลเพือ่

เศรษฐกิจและสังคม	สภาผู้แทนราษฎร	แถลงผลการพิจารณา

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณเส้นทาง

สัญจรและการบรหิารจดัการสายไฟฟ้าและสายสือ่สารในพืน้ท่ี

กรงุเทพมหานคร	(กทม.)	โดยเชญิผูแ้ทนจาก	กทม.	 ผูแ้ทนการ

คณะกรรมาธกิารการพลงังาน  สภาผู้แทน
ราษฎร 
	 วันที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 นายกิตติกร	 โล่ห์สุนทร	

ประธานคณะกรรมาธิการ	 จัดประชมุเพือ่พิจารณารายงานผล

การพิจารณาศึกษาเรื่ องยานยนต ์ ไฟฟ ้าของคณะอนุ

กรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า	 ที่มี	 นายระวี	 มาศฉมาดล	 เป็น

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 โดยภายหลังการพิจารณา

รายงานสรุปสาระส�าคัญได้ว่า	 ๑.	 EV	 (กระแสรถยนต์ไฟฟ้า)	

Disruption	 ทั่วโลกก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	

กระแส	 Disruption	 ไม่ว่าจะเป็นราคาและประสิทธิภาพของ

แบตเตอรี	่รุน่ราคาและประสิทธิภาพของยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่

จากเกือบทุกค่ายรถยนต์ท้ังเก่าและใหม่การประกาศยกเลิก

ไฟฟ้านครหลวงและผู้แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	

เข้าให้ข้อมูล	ภายหลงัการพจิารณา	กมธ.	เหน็ว่าปัจจุบนัปัญหา

อันเกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	

ทีม่กีารบรหิารจดัการทีไ่ม่เหมาะสมท�าให้ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนนิชวีติของประชาชน	อาท	ิปัญหาไฟดบัเป็นเวลานานและ

ปัญหาการวางสายไฟฟ้าและสายสือ่สารทีข่าดระเบยีบ	จนเกดิ

อันตรายต่อผู้สัญจรไปมา	 ซึ่งปัญหาที่เกิดข้ึนมาจากหลาย

สาเหต	ุ	ท้ังน้ีหากประชาชนพบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องสามารถแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการแก้ไขผ่านหลากหลาย

ช่องทาง	อาท	ิแอปพลเิคชนั	BKK	Connect	และ	Call	Center	

1555	ของกรุงเทพมหานคร	และแอปพลิเคชัน		MEA	Smart	

Life	หรือ	Call	Center	1530	ของการไฟฟ้านครหลวง	โดย

หน่วยงานจะเร่งด�าเนินการแก้ไขภายใน	๓	 วันหลังจากได้รับ

ข้อมูล	T

การจ�าหน่ายยานยนต์สันดาปภายในของประเทศและเมือง

ส�าคญัท่ัวโลกแนวโน้มการก้าวเข้าสูย่คุยานยนต์ไร้มลพษิ	(ZEV)	

และ	 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเ น่ืองด ้าน	 Autonomous	

ConnectedElectric	 and	 Shared	 Vehicles	 (ACES)	

ใช้บูรณาการต่อไปได้	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการจะเชิญปลัด
กระทรวงพลงังาน	และผูอ้�านวยการกองทุนเพ่ือการส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน	 เข้าชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งหมด	 เริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 	 เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย T
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คณะกรรมาธกิารการป้องกนัปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด  สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วนัที	่๓	กุมภาพนัธ์	๒๕๖๔	 ร้อยเอกจองชยั	วงศ์ทรายทอง

โฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และยาเสพติด	 สภาผู ้แทนราษฎร	 และคณะ	 เปิดเผยว่า

คณะกรรมาธกิารได้ตดิตามกรณกีารทจุรติจัดซือ้ถงุมอืยางของ

องค์การคลังสินค้า	 (อคส.)	 โดยเชิญประธาน	 อคส.	 ผอ.อคส.	

ผู้แทนหน่วยงาน	 อาทิ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

(ปปง.)	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ	(สตง.)	

ซึ่งท�าให้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนคณะกรรมาธิการ

จะมมีติด�าเนินการกบัเรือ่งดงักล่าวด้วยการจะท�าหนงัสอืขอให้	

อคส.	 ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหากพบการ

กระท�าผดิตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอ่ืนเพือ่ให้	

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 นายมานะ	 โลหะวณิชย์	

ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค	 สภาผู้แทน

ราษฎร	เป็นประธานการประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งการคุม้ครอง

ผู้บริโภคเน่ืองจากการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้วยวิธีใหม่	 โดยเชิญ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล	ผู้แทนจากบริษัทมังกรฟ้า	ล็อตเตอรี่	จ�ากัด	และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง

	 ภายหลังการประชมุ	ประธานคณะกรรมาธกิาร	เปิดเผย

ว่า	 คณะกรรมาธิการได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนขอให้

ปปง.สามารถด�าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ตามอ�านาจ

หน้าที่	 ขณะเดียวกันจะท�าหนังสือถึง	 ป.ป.ช.	 ให้เร่งรัดช้ีมูล

ผูก้ระท�าผดิ	เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถยดึหรอือายดั

ทรัพย์สินผู้กระท�าผิดได้พร้อมจะขอให้	 สตง.	 รายงานผลการ

ตรวจสอบให้กับคณะกรรมาธิการ	 อย่างไรก็ตาม	 หากพบว่า	

อคส.	 ไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระท�าผิดต่อพนักงานสอบสวน

คณะกรรมาธิการจะท�าหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ่ือ

ส่งให้	ป.ป.ช.	ด�าเนินคดีในฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย	T

ตรวจสอบการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ของบริษัท	 มังกรฟ้า	

ล็อตตาลี่	 จ�ากัด	 ว่าด�าเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม	่

๒.	 การประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายของ	 ๔	 ประเทศ

ในอาเซียน	 คือประเทศมาเลเซีย	 เวียดนาม	 สิงคโปร์	 และ

ประเทศอนิโดนเีซยีทีจ่ะสร้างฐานอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

และจะก้าวขึ้นเป็น	Asean	EV	Hub	แทนประเทศไทย	และ	

๓.	หากนโยบายของประเทศไทยยงัคงเป็น	XEV	๓๐	เปอร์เซน็ต์	

ป ี 	 ๒๐๓๐	 จะท�าให ้ไทยไม ่สามารถปรับตัวได ้ทันกับ

สถานการณ์	 	 EV	Disruption	ของโลกอย่างแน่นอน	จะเกิด

การพังทลายของอุตสาหกรรมยานยนต ์ไทยทั้ งระบบ

อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	T
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คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	นายศราวุธ	เพชรพนมพร	

ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร

และคณะ	ให้การต้อนรับ	ดาโต๊ะ	โจจี	ซามูเอล	เอกอัครราชทูต

มาเลเซียประจ�าประเทศไทย	และคณะ	 เพื่อหารือข้อราชการ

คณะกรรมาธิการพจิารณาร่างรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑) 
รัฐสภา
	 วันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔			นายสมคิด	เชื้อคง	โฆษก

คณะกรรมาธกิารพจิารณาร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

ต่าง	ๆ 	โดยม	ีนายประพนัธ์	ดษิยทตั	รองอธบิดกีรมเอเชยีตะวนั

ออก	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และนางสาลินี	 ผลประไพ	

ผู้อ�านวยการกองเอเชียตะวันออก	ร่วมหารือ	

	 ในการนี	้นายศราวธุ	ได้กล่าวต้อนรบัและแนะน�าตนเอง	

พร้อมคณะ	และกล่าวถึงความร่วมมอืระหว่างไทยกบัมาเลเซยี

ที่เป็นไปด้วยดีและมีระยะเวลายาวนานถึง	 ๖๔	 ปี	 พร้อมทั้ง

หารือกรณีเรือตรวจการณ์ของมาเลเซียไล่จับเรือประมง

พื้นบ้านของประชาชน	 จ.	 สตูล	 ในบริเวณเขตรอยต่อน่าน

น�้าไทย	 -	 มาเลเซีย	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันต่อไป	 และกล่าวเน้นย�้าถึงความสัมพันธ์ของ

ทั้งสองประเทศที่จะด�ารงอยู ่อย ่างมั่นคงและแน่นแฟ้น

ต่อไป		T

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	

๒๕๖	และเพิม่หมวด	๑๕/๑)	รฐัสภา	แถลงข่าวถึงความคบืหน้า

ผลการด�าเนินการของ	กมธ.	ว่า	ที่ประชุม	กมธ.	ได้มีการลงมติ

ในมาตราต่าง	 ๆ	 ท่ีค้างด�าเนินการจนเสร็จเรียบร้อย	 มีความ

สมบรูณ์ท้ังฉบบัแล้ว	ขณะท่ีการประชุม	กมธ.	ได้มีการพจิารณา

เอกสารท่ีทางส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ไปเขยีนตาม

ข้อเสนอของ	 กมธ.	 คือ	 การปรับแต่งข้อความและประโยค

ต่าง	ๆ	ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 ขณะเดียวกัน	 ในวันนี้	 ที่ประชุม	กมธ.	 ได้เชิญ	ผู้แทน

สมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติ	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๐๙	 คน	

ประกอบด้วย	สมาชิกวฒุสิภา	และผูแ้ทนจากสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 ผู้ขอแปรญัตติ	 จ�านวน	 ๑๐๑	 คน	 มาช้ีแจง	 ซ่ึงขณะ	

กมธ.	อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวมร่างต่าง	ๆ	ก่อนที่ในวันที่	

๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	เพื่อตรวจข้อความในเอกสาร	และญัตติ

ต่าง	 ๆ	 ให้เรยีบร้อย	 เพือ่เร่งด�าเนนิการแก้ไขให้เรยีบร้อยโดยเรว็

ซึง่จากการชีแ้จงพบว่า	การด�าเนินการของบรษิทัดงักล่าวอาจเข้า

ข่ายผดิกฎหมาย	จงึได้มอบหมายให้ส�านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล	

ติดตามตรวจสอบหาข้อเท็จจริง	 และจะน�าเรื่องนี้ประสานกับ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 และพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดหากพบว่าเข้าข่าย

ท�าผดิกฎหมายก็จะด�าเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป		T
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คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กร
อิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุน สภาผู้แทนราษฎร  
	 วันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 	 	 นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย	์

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	

องค์การมหาชน	 และกองทุน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับการยื่น

หนังสือจาก	 นายธีร ชัย	 ฉัตรมณีพงศ ์ 	 รองเลขาธิการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร 
	 วนัที	่ ๑๕	 กมุภาพนัธ์	 ๒๕๖๔	 	 	 นายวุฒิพงษ์	 นามบตุร	

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนีส้นิแห่งชาต	ิ สภาผู้

แทนราษฎร	 เป็นประธานการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ

จากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด–19	 ระลอกใหม่	

โดยเชญิผูแ้ทนจากส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

(สร.กฟผ.)	 ที่ขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการด�าเนินงาน

ของรัฐบาล	 กรณีมีมติอนุมัติแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	๒๐๑๘		(PDP	2018)	เมื่อเดือน	ต.ค.	๖๓		ให้มีโรง

ไฟฟ้าใหม่ในภาคใต้ก�าลังผลิตรวม	 ๑,๔๐๐	 เมกะวัตต์	 และให	้

กฟผ.	 เป็นผู้ด�าเนินการ	แต่ขณะนี้มีความสับสนเนื่องจาก	ครม.	

มีมติรับทราบเรื่องที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

จงัหวดัชายแดนใต้	(กพต.)	เสนอและให้กระทรวงพลงังานจดัสรร

โควต้าให้โรงไฟฟ้าเอกชนในพื้นท่ีภาคใต้ผลิตไฟฟ้าจ�านวน	

๑,๗๐๐		เมกะวัตต์	เพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมจะนะ	จ.	สงขลา	

ท�าให้สหภาพฯ	 เกรงว่าที่สุดแล้วการผลิตไฟฟ้าเพื่อนิคมจะนะ	

จะกลายเป็นข้ออ้างเพราะขณะนี้นิคมดังกล่าวยังมีปัญหาการ

ต่อต้าน	ไม่ยอมรบัจากประชาชนในพืน้ที	่ซึง่อาจกระทบต่อไฟฟ้า

ทีเ่อกชนผลติได้จะต้องน�ามาบงัคบัขายให้	กฟผ.	ในราคาทีส่งูกว่า	

กฟผ.	 ผลิตเอง	 และย่อมกระทบต่อประชาชนที่ต้องแบกภาระ

ค่ากระแสไฟในราคาไม่เป็นธรรม T

แห่งชาติ	 (สศช.)	ในฐานะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ

บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ

โรคโควดิ–	19	เข้าร่วมประชุม	ซึง่ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า	ปัจจบัุน

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้เร่งด�าเนนิการตามแผนงานหรอืโครงการ

ทีก่�าหนดเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาด

ของโรคโควดิ-19	 โดยจากรายงานสรปุผลการอนมุตัแิละเบกิจ่าย

เงนิกู้ตามพระราชก�าหนด	ณ	วนัที	่๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔		พบว่า	

มีการเบิกจ่ายเงินจ�านวนกว่า	 ๓๘๓,๕๔๓	 	 ล้านบาท	 คิดเป็น

ร้อยละ	๕๓.๙๐	ซึง่ถอืว่ามกีารเบกิจ่ายค่อนข้างน้อย	คณะกรรมการ

จงึให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการทีม่กีารเบกิจ่ายเงนิน้อยกว่า

ร้อยละ	๑๐	พจิารณาทบทวนโครงการ	รวมถงึปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิตามแผนงานและโครงการได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถใช้จ่ายเงนิกู้ได้ตามกรอบระยะ

เวลาท่ีก�าหนด T

และ	 คาดการณ์ว่า	 จะด�าเนินการจัดพิมพ์เล่มรายงานผลการ

พิจารณาของ	 กมธ.	 ได้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	

๒๕๖๔		จากนัน้	จะได้จัดส่งให้สภาผู้แทนราษฎร	ก่อนน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สองได้

ภายในวันที่	๒๔-๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔		ซึ่งเป็นไปตามกรอบ

การด�าเนินงานที่วางไว้	]



50 เอกสารข่าวรัฐสภา

     

	 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๘)	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 บัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับสังคม

ในเรือ่งของการท�าแท้งโดยผิดกฎหมาย	ซึง่เกิดจากปัจจยัหลายอย่าง	เช่น	

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของหญิงวัยรุ่นที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวยัอันควร	หญงิทีต่ัง้ครรภ์จากการกระท�าความผิดทางเพศ	เป็นต้น	

โดยพระราชบัญญติัฉบบันีเ้กิดจากความร่วมมือของภาคเอกชน	เรยีกร้อง

ให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหา	 และหาทางออกให้กับบุคคลเหล่านั้นให้

ได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม	 รวมทั้งค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่	๔/๒๕๖๓	จนน�ามาสู่การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้	

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมาย
ควรรู้
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	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๘)	พ.ศ.	๒๕๖๔	 เริ่มตั้งแต่เหตุผล

ทีต้่องแก้ไขกฎหมาย	 สบืเนือ่งมาจากค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู

ที่	 ๔/๒๕๖๓	 ลงวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 วินิจฉัยว่า	

บทบัญญัติความผิดฐานหญิงท�าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้

ผู้อ่ืนท�าให้ตนแท้งลกู	ตามมาตรา	๓๐๑	แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา	 ขัดหรือแย้งต่อมาตรา	 ๒๘	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	 เนือ่งจากการท�าแท้งหรอืการยตุกิารตัง้ครรภ์

เป็นปัญหาทั้งทางสังคม	 ทางการแพทย์	 และทางกฎหมาย					

ที่มีความละเอียดอ่อน	 รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

กบัจรยิธรรมและศีลธรรม	ซึง่ถอืว่าเป็นความผดิทางอาญาและ

ก�าหนดโทษแก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวที่ท�าให้ตนเองแท้งลูกหรือ

ยอมให้ผู้อื่นท�าให้ตนแท้งลูก	 ทั้งนี้	ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ

กระท�าการใดหรอืไม่กระท�าการใดต่อชวีติและร่างกายของตน

ได้ตราบเท่าท่ีการกระท�าน้ันไม่ไปรบกวนหรือล่วงล�้าเข้าไปใน

สิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น	 รวมท้ังยังส่งผลกระทบถึงสิทธิ

ในการก�าหนดเจตจ�านงของหญิงตั้งครรภ์	 ที่ครอบคลุมไปถึง

สทิธใินการตดัสนิใจของหญงิว่าจะยติุการตัง้ครรภ์หรอืตัง้ครรภ์

ต่อไปหรอืไม่	การคุม้ครองสทิธขิองทารกในครรภ์และสทิธขิอง

หญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิดความสมดุลกันโดยอาจต้องน�าช่วง

ระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	

การปฏิเสธสิทธิของหญิงโดยปราศจากการก�าหนดเงื่อนไข

หรือเง่ือนเวลาท่ีเหมาะสมดังเช่นมาตรา	๓๐๑	 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของหญิง

เกนิความจ�าเป็น	ประกอบกบัรฐัมหีน้าทีก่�าหนดให้มมีาตรการ

มีเจตนารมณ์และคุณธรรมทางกฎหมายทีต้่องการคุ้มครองชีวติ

ของทารกในครรภ์	โดยเห็นถึงความส�าคัญและคุณค่าของชีวิต

มนษุย์	ทีก่�าลงัจะเกดิมา	 แต่เนือ่งจากรากฐานของสงัคมไม่ได้

ขึน้อยูก่บัการเหน็คณุค่าของชวิีตมนษุย์เพยีงเท่านัน้	แต่ยงัต้อง

มีปัจจัยอื่นท่ีส�าคัญเป็นรากฐานของสังคมประกอบด้วยเช่นเดียวกับ

การคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์	 หากมุ่ง

คุ ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียว	 โดยมิได้

พิจารณาการคุม้ครองสทิธขิองหญงิผู้ตัง้ครรภ์อนัมมีาก่อนสทิธิ

ของทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบให้หญิงไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมและถกูลดิรอนหรือจ�ากดัสทิธใินเนือ้ตวัร่างกาย

ของหญิงซ่ึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติ	 อันเป็นสิทธิพื้นฐานของ

ส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพโดยจัดให้มีมาตรการในการ

ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	ถูกต้องตามกฎหมายไม่กระทบต่อ

การใช้สทิธขิองหญิง	และในขณะเดยีวกนักต้็องเข้าไปดแูลและ

คุ ้มครองชี วิตของทารกในครรภ ์มิ ให ้ถูกกระทบสิทธิ

ในการมชีีวติด้วยเช่นกนั	บทบญัญตัมิาตรา	๓๐๑	แห่งประมวล

กฎหมายอาญาจึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกายของหญงิเกนิความจ�าเป็น	ไม่เป็นไปตามหลกัแห่งความ

ได้สัดส่วนและเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา	๒๘	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 นอกจากนี้ศาล

รัฐธรรมนูญยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าประมวลกฎหมาย

อาญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเรื่องการท�าแท้งสมควรได้รับ
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การปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั	

สมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบัญญติัเก่ียวกับความผิดฐานท�าให้แท้ง

ลูก	โดยก�าหนดอายคุรรภ์ส�าหรบัความผดิฐานหญงิท�าให้ตนเอง

แท้งลกูหรอืยอมให้ผูอ่ื้นท�าให้ตนแท้งลูกตามมาตรา	๓๐๑	รวม

ทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานท�าให้แท้งลูกตามมาตรา	๓๐๕	

ให ้สอดคล ้องกับค�าวินิจฉัยและข ้อเสนอแนะของศาล

รัฐธรรมนูญดังกล่าว	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 ส�าหรับเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้	 บัญญัติให้

ยกเลิกความในมาตรา	๓๐๑	และมาตรา	๓๐๕	แห่งประมวล

กฎหมายอาญา	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่

เติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	๒๖)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ที่ว่า

ด้วยการท�าแท้ง	 โดยก�าหนดให้การท�าแท้งช่วงทีอ่ายคุรรภ์ไม่เกนิ

๑๒	 สัปดาห์	 ไม่มีความผิด	 หากอายุครรภ์เกิน	 ๑๒	 สัปดาห์

สามารถท�าแท้งได้ภายใต้	 ๓	 เงื่อนไข	 ตามที่กฎหมายบัญญัต	ิ

และหากอายุครรภ์เกิน	 ๑๒	 สัปดาห์แต่ไม่เกิน	 ๒๐	 สัปดาห	์

ท�าแท้งได้ภายใต้	 ๑	 เงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ	 การ

ท�าแท้งทีไ่ม่เป็นไปตามเงือ่นไขนีผู้ท้�าแท้งจะมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ	

๖	 เดือนหรือปรับไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

โดยพระราชบัญญัตฉิบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่๗	กมุภาพนัธ์	

๒๕๖๔	เป็นต้นไป	รายละเอียดเนื้อหามีดังนี้

	 “มาตรา	๓๐๑	หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้

ผู้อื่นท�าให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์	ต้อง

ระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรือปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

	 “มาตรา	๓๐๕	ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา	๓๐๑	

หรือมาตรา	 ๓๐๒	 เป็นการกระท�าของผู ้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมและตามหลกัเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณดีงัต่อไปนี	้

ผู้กระท�าไม่มีความผิด

	 (๑)	จ�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากหากหญงิตัง้ครรภ์ต่อไป

จะเสีย่งต่อการได้รบัอนัตรายต่อสขุภาพทางกายหรอืจติใจของ

หญิงนั้น

	 (๒)	จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมาก

หรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอด

ออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

	 (๓)	 หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตน

มีครรภ์เนื่องจากมีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับเพศ

	 (๔)	 หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยัน

ที่จะยุติการตั้งครรภ์

	 (๕)	 หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์	 แต่ไม่เกิน

ยีส่บิสัปดาห์	ยนืยนัทีจ่ะยติุการตัง้ครรภ์ภายหลงัการตรวจและ

รับค�าปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

	 ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่	 พ.ศ.	

๒๔๙๙	 ก�าหนดความผิดฐานท�าให้แท้งลูกรวมห้ามาตรา	

โดยบทบัญญัติท้ังห้ามาตราน้ัน	 ไม่เคยมีการแก้ไขในเชิง

หลักการอันเป็นสาระส�าคัญมาก่อนนับตั้งแต่บังคับใช้มา	

มเีพยีงแต่การแก้ไขเพิม่โทษปรบัข้ึน	๑๐	เท่า	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ประมวลกฎหมายอาญาเดิมก�าหนดบทลงโทษแก่หญิง

ที่ท�าให้ตนเองแท้งหรือยินยอมให้ผู้อื่นท�าให้ตนเองแท้งไว้ใน

มาตรา	 ๓๐๑	 	 มีโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกิน	

๖๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ส่วนความผิดส�าหรับผู้ที่

ท�าให้หญิงแท้งลูก	 กฎหมายก�าหนดไว้สองกรณี	 กรณีแรก	

มาตรา	 ๓๐๒	 ผู้ท่ีท�าให้หญิงแท้งลูกโดยท่ีหญิงน้ันยินยอม	

มโีทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ	กรณีที่สอง	มาตรา	๓๐๓	ผู้ที่ท�าให้หญิงแท้งลูก



กฎหมายควรรู้ 53

ที่มา	:-	ราชกิจจานุเบกษา	“พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๘)	พ.ศ.	

	 	 ๒๕๖๔”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จาก	

	 	 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/010/T_0001.PDF

	 BBC	NEW	ไทย	“แก้ไขกฎหมายท�าแท้ง	ความเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในรอบ	๖๐	ปี	ที่หลายฝ่ายยังมี

	 	 ข้อกังวล”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จาก	

	 	 https://www.bbc.com/thai/thailand-55940721

	 ilaw	“เปิดกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่	#ท�าแท้งปลอดภัย	ได้ในอายุครรภ์	๑๒	สัปดาห์”	สืบค้นเมื่อวันที่	

	 	 ๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จาก	https://ilaw.or.th/node/5816

โดยท่ีหญิงไม่ยินยอม	 มีโทษหนักกว่ากรณีแรก	 จ�าคุกไม่เกิน

เจด็ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๑๔๐,๐๐๐	บาท	หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั	และ

ทั้งสองกรณีหากการท�าแท้งให้แก่หญิงเป็นเหตุให้หญิงรับ

อันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วยหรือหญิงถึงแก่ความตาย	 ผู ้ท่ี

ท�าแท้งให้หญิงต้องรับโทษหนักขึ้น

	 ส�าหรบัพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

อาญา	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้แก้ไขให้หญิงท�าแท้งได้

ภายในอายุครรภ์	๑๒	สัปดาห์	ซึ่งยังเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัย	

และปรับลดโทษแก่หญิงผู้ท�าตนเองแท้งหรือยอมให้คนอื่น

ท�าให้ตนแท้ง	 รวมทั้งก�าหนดเหตุยกเว้นความผิดให้มีขอบเขต

กว้างขึ้น	 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์

มีทางเลือก	 ท้ังทางเลือกส�าหรับคนท่ีต้องการยุติการตั้งครรภ์

อย่างปลอดภัย	และทางเลือกส�าหรับการดูแลแม่และเด็กหาก

ต้องการตั้งครรภ์ต่อ	 การให้ทางเลือกจึงถือเป็นการคุ้มครอง

สทิธแิละเสรภีาพของหญงิทีป่ระสบปัญหาดงักล่าว	 อย่างไรกต็าม

หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์หลังจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใช้	

โดยการให้ข้อมูล	และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่า	กฎหมาย

มีผลบังคับใช้แล้ว	รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่หญิงที่ตั้งครรภ์	หาก

ต้องการใช้บริการหรือเข้าสู่กระบวนการต้องติดต่อหน่วยงาน

ไหน	 อย่างไรบ้าง	 อันจะท�าให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหญิงที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว	

******
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ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

จากหน้าพระลาน สู่อุโมงค์ทางเดินลอด

	 “หน้าพระลาน” หรือบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนนหน้าพระลาน เป็นถนนในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ตั้งต้นจากปลายถนนราชด�าเนินใน ต่อถนนสนามไชยที่มุมป้อมเผด็จดัสกรไปตาม
ก�าแพงพระบรมมหาราชวัง ตัดกับถนนมหาราชไปสุดที่ท ่าช้างวังหลวง เป็นถนนที่รัชกาลที่ ๕ 
ให้สร้างขึน้โดยขยายจากถนน
เดมิทีม่อียู่ก่อนแล้วตัง้แต่สมยั
รัชกาลที่ ๑ เหตุที่ชื่อถนน
หน้าพระลานเนื่องจากเป็น
ถ น น ที่ อ ยู ่ ห น ้ า พ ร ะ ล า น
พระบรมมหาราชวัง
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	 หน้าพระลานยังถือเป็นสถานที่ส�าคัญในอดีต	 โดยใน

สมยัรชักาลที	่ ๑	พระองค์โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างวงัขึน้ในบรเิวณน้ี	

ได้แก่	“วังตะวันตก”	เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลาน

เธอ	เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต	“วังกลาง”	เป็นที่ประทับของ

พระเจ้าลกูยาเธอ	พระองค์เจ้าอรโุณทยั	และ	“วงัตะวนัออก” 

เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอ	 พระองค์เจ้าอภัยทัต		

ภายหลังบริเวณวังท้ังสามได้กลายเป็นสถานที่ราชการ	 ได้แก	่

มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากร	 ส�าหรับก�าแพงวังนั้น

ได้รื้อสร้างเป็นตึกแถวในสมัยต่อมา

	 บรเิวณหน้าพระลานมตีกึแถวสถาปัตยกรรมยโุรปแบบ

นีโอคลาสสิค	 เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับเป็นที่พักแขกเมือง	

รวมทั้ง	 ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 ปัจจุบันกรมศิลปากรจึง

ขึ้นทะเบียนตึกแถวริมถนนหน้าพระลานเป็นโบราณสถาน	

ซึ่งรวมถึงตึกแถวท่าช้างและตึกแถวท่าเตียน	 อันเป็นกลุ่ม

อาคารโบราณสถานที่ตั้งอยู ่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง	

การสร้างตึกแถวเหล่านีย้งัแสดงให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงของ

วิถีชีวิตคนไทย	ที่แต่เดิมมีการค้าขายริมน�้า	มาเป็นการค้าขาย

บนบกในตึกแถวที่กระจายตัวไปตามเส้นทางถนนแทนแม่น�้า

ล�าคลอง	ซ่ึงแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางการค้าขายแบบเสรี

	 ลกัษณะส�าคญัของตกึแถวนีคื้อ	มขุยืน่ทีคู่หาหวัมมุและ

คูหากลาง	 มีหน้าบันโค้งกลม	 ที่ปลายหน้าบันทั้งสองข้างเป็น

ปนูป้ันรปูผอบ	บริเวณทบัหลงัตกแต่งด้วยลวดลายพวงดอกไม้	

เสาระเบียงชั้นบนเป็นแบบไอโอนิค	 ส่วนเสารองรับเฉลียงช้ัน

ล่างเป็นแบบดอรกิ	ซุม้หน้าต่างเป็นรปูครึง่วงกลม	ช่องแสงเป็น

ลายรูปพัดกรุกระจก	 บานหน้าต่างเป็นบานเฟี้ยมไม้	 ๔	 บาน	

ยาวถึงพื้น	ส่วนคูหาที่ไม่มีมุข	ซุ้มหน้าต่างก็เป็นครึ่งวงกลมแต่

บานหน้าต่างเป็นบานเปิดแยกเป็นสองชุด	 ที่ช่องลมเหนือ

หน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม	 บานประตูช้ันล่าง

เป็นบานเฟี้ยม	๖	บาน	บานกรอบและลูกฟักเป็นไม้	มีช่องลม

เหนอืบานประตเูป็นรปูโค้ง	ส่วนผนงัอาคารเซาะร่องให้ดคูล้าย

หิน	หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

	 ต่อมาในปี	 ๒๕๖๓	 ทางกรุงเทพมหานคร	 มีโครงการ	

“อุโมงค์ทางเดินลอด”	 บริเวณถนนหน้าพระลานและถนน

มหาราช	คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี	๒๕๖๔-๒๕๖๕	วตัถปุระสงค์

ของโครงการนี	้เพือ่ต้องการจดัระเบยีบการสญัจรในพืน้ทีแ่ละ

อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์	 ท่ีจะเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระ

ศรรีตันศาสดาราม	ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัของ

ประเทศ

	 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด	 ถนนหน้าพระลาน	

ประกอบด้วย	อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนถนนหน้า

พระธาตุกับถนนหน้าพระลาน	ระยะทาง	๙๖	เมตร	ความลึก	

๖.๖	เมตร	มีโถงพักคอย	พร้อมห้องน�้าชาย	๒๑	ห้อง	ห้องน�้า

หญิง	๕๑	ห้อง	ทางขึ้นลงระบบบันไดเลื่อน	๔	จุด	และอุโมงค์

ทางเดินลอดบริ เวณหน ้าที่ท�าการไปรษณีย ์ ไทยสาขา

หน้าพระลาน	ระยะทาง	๓๗	เมตร	สร้างทางเดนิลอดใต้ดนิ	ทาง

ข้ึนลงระบบบนัไดเลือ่น	๓	จุด	พืน้ท่ีรวม	๓๙๐	ตารางเมตร	ส่วน

งานก่อสร้างอโุมงค์ทางเดนิลอด	ถนนมหาราช	เป็นการก่อสร้าง

ทางเดนิลอดชัน้ใต้ดนิ	ระยะทาง	๙๐	เมตร	ความลกึ	๔.๗	เมตร	

ประกอบด้วย	โถงทางเดิน	ห้องน�้าชาย	๑๕	ห้อง	ห้องน�้าหญิง	

๒๐	ห้อง	ทางขึน้ลงระบบบนัไดเลือ่น	๒	จดุ		พืน้ทีร่วม	๑,๑๕๐	

ตารางเมตร	
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ที่มา

ประชาชาติธุรกิจ.	คืบหน้า	“อุโมงค์ทางเดินลอด”	ถนนหน้าพระลาน-มหาราช	เสร็จปี	๖๔.	สืบค้นเมื่อวันที่	

	 ๒	มีนาคม	๒๕๖๔.	จาก	https://www.prachachat.net/property/news-543162

ผู้จัดการออนไลน์.	สภากทม.	ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-ถนน

	 มหาราช.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๔.	จากhttps://mgronline.com/qol/detail/9640000017665

MThai.	กทม.เริ่มก่อสร้าง	โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช-หน้าพระลาน.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๔.	

	 จาก	https://news.mthai.com/general-news/804739.html

ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์.	ตึกแถวถนนหน้าพระลาน.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๔.	จาก

	 http://www.resource.lib.su.ac.th/rattanakosin/index.php/2014-10-27-08-52-05/2014-11-19-

	 04-46-50/2015-10-15-03-58-29

	 ทั้งนี้	 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะท�าให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ	 ๓๕,๐๐๐	 คน	 ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนา

อนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีบริเวณสนามหลวง	 ถนนหน้าพระลาน

และถนนมหาราช	 ให้มีศักยภาพพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยว

ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ยงัช่วยลด

ผลกระทบด้านการจราจร	เพิม่ความปลอดภยัในการสญัจรของ

ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว	 ซึง่เป็นการจดัระเบยีบให้เกดิความ

ปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนนในการเข้าชม

พระบรมมหาราชวังและพ้ืนทีใ่กล้เคยีง	รวมถงึ	เป็นการปรับปรุง

ภมูทิศัน์สภาพแวดล้อมของบรเิวณสนามหลวง	ถนนหน้าพระลาน	

และถนนมหาราช	ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	และสวยงามสมกับ

เป็นสถานที่ส�าคัญของประเทศไทย
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พาสปอร์ตวัคซีน 

เรื่องน่ารู้

 การเดินทางไปต่างประเทศภายหลังเกิดการระบาดของโควิด-19  หลาย
ประเทศมักจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีการยืนยันผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19  ร่วมด้วย
ถึงจะเดินทางเข้าประเทศนั้นได้  ต่อจากนี้ไปอาจจะต้องมีเอกสารทางดิจิทัลเพ่ือ
รับรองว่าบุคคลน้ันผ่านการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือผ่านการทดสอบ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19  และแสดงผลเป็นลบมาเรียบร้อยแล้ว  จึงจะได้รับการอนุญาต
ให้สามารถเข้าประเทศนั้นได้  โดยแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน  หรือการมีหนังสือ
รับรองภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า  “พาสปอร์ตวัคซีน”  เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบุคคล
ที่จะเดินทางระหว่างประเทศ  ซ่ึงการยืนยันดังกล่าวนี้ต้องได้รับการยอมรับระดับ
สากล  โดยมีระเบียบและกระบวนการด�าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วโลก  รวมทั้ง  ต้องให้ความส�าคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วย
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พาสปอร์ตวัคซีนคืออะไร
	 พาสปอร์ตวัคซีน	 คือ	 หลักฐานที่รับรองว่าบุคคล
นั้นได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19	 หรือผ่านการทดสอบ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19	 และแสดงผลเป็นลบมาเรียบร้อยแล้ว		
เนื่องจากคนกลุ่มน้ีจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สามารถต่อสู้กับ
เชื้อโรคโควิด-19	 ได้	 และท�าให้มีแนวโน้มจะติดหรือแพร่เชื้อ
โรคนี้ได้น้อยกว่าคนทั่วไป	 พาสปอร์ตวัคซีนอาจอยู่ในรูปแบบ
ของหนังสือรับรอง	หรือในรูปแบบดิจิทัลที่อยู่ในแอปพลิเคชัน
ทางโทรศัพท์ได้
	 ทั้งน้ี	 หลายประเทศก็เริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การออกพาสปอร์ตวัคซีนให้กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเปิด
ประเทศ	 หรือเพื่อผ่อนคลายล็อกดาวน์ภายในประเทศ	 เช่น	
อนุญาตให้ผู ้ที่มีวัคซีนพาสปอร์ตเข้าสถานที่ที่มีการรวมตัว
ของคนจ�านวนมาก	เช่น	สถานบันเทิง	สนามกีฬาได้	เพราะจะ
ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น	
	 ประเทศอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนโควิด-19	ไป	ร้อยละ	๔๕	
ของประชากรทั้งหมด	 และเป็นประเทศแรกที่ใช้พาสปอร์ต
วัคซีนในชื่อว่า	 Green	 Pass	 โดยออกให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีน
ครบ	๒	โดสเกิน	๑	สัปดาห์	หรือผู้ป่วยโควิด-19	ที่รักษาหาย
แล้ว	 ซึ่งใบรับรองนี้มีอายุ	 ๖	 เดือน	 	 และสามารถขอรับผ่าน
แอปพลิเคชันได้	 ซึ่งที่ผ่านมาอิสราเอลได้มีการจัดคอนเสิร์ต
กลางแจ้งที่เมืองเทลอาวีฟ	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกของการ
เปิดเมือง	โดยจ�ากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่ได้รับ	Green	
Pass	 แล้วเท่านั้น	 ซึ่งยิม	 สระว่ายน�้า	 โรงภาพยนตร์	 และ
โรงแรมของอิสราเอลต่างก็ใช้นโยบายเดียวกัน	 แต่ยังคงต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคมอยู่	 ทั้งนี้	 ผู้ที่มีพาสปอร์ตวัคซีน	 หรือ	
Green	 Pass	 นี้	 จะสามารถท�ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	 ได้	 ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับ
หลายประเทศที่ก�าลังพิจารณาเรื่องพาสปอร์ตวัคซีนอยู่	
	 ทางสหภาพยุโรป	 (อียู)	 ได้เตรียมเสนอมาตรการ
ใหม่เข้าท่ีประชุม	 ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางเข้ามาในยุโรปให้
สามารถใช้พาสปอร์ตวัคซีน	 หรือ	 Green	 Pass	 ได้	 โดยจะ
เสนอภายในเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๔	 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอียู	 ซึ่งหาก
มาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมอียู	บุคคลที่ได้รับ
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พาสปอร์ตวัคซีนในชื่อว่า	 Green	 Pass	 จะสามารถเดินทาง
เข้าประเทศสมาชิกอียูได้เพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวโดย
ไม่ต้องถูกกักตัว	 ด้านนายโจ	 ไบเดน	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ได ้ ให ้ หน ่ วยงานของรั ฐ พิ จารณาความ เป ็ น ไป ได ้ ใ นก า ร
เชื่อมโยงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19	 เข้ากับเอกสาร
การฉีดวัคซีนอื่น	 ๆ	 และจัดท�าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	 เพื่อ
ให้ประชาชนใช้เป็นหลักฐานได้อย่างสะดวกขณะที่ประเทศ
เดนมาร์ก	 จะมีการเปิดตัวพาสปอร์ตวัคซีนแบบดิจิทัลในอีก
๔	 เดือน	 เพื่อให้ประชาชนยืนยันการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น	

	 ส�าหรับประเทศไทย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้อยู่ในช่วงหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการออก
มาตรการพาสปอร์ตวัคซีน	 ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามประกาศ
มาตรฐานกลางขององค์การอนามัยโลก	 เพื่อออกมาตรการ
ให้สอดรับกับมาตรฐานของไทย	 พร้อมประเมินว่าหาก
ปี	 ๒๕๖๔	 ไทยมีพาสปอร์ตวัคซีนหรือแนวทางที่สนับสนุน
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยได้สะดวก	 ไม่ต้องกักตัว
จะท�าให้ทั้งปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยไม่ต�่ากว่า	
๕	ล้านคน

ที่มา 
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